

**รายงานภาวะการมีงานทำ
ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
รุ่นปีการศึกษา 2562**

1 หลักการและเหตุผล

ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา เพราะนอกจากจะเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาที่ถือเป็นภารกิจที่สำคัญลำดับแรกแล้ว ยังเป็นตัวชี้วัดคุณภาพที่สำคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สำคัญถึงความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในฐานะสถาบันอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมาแล้ว 17 รุ่น การสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 18 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ จำนวนทั้งสิ้น 3,218 คน

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมต่อไป

2 วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อศึกษาภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2562
- 2.2 เพื่อศึกษาข้อมูลสถานภาพการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2562
- 2.3 เพื่อศึกษาสถานะของผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่ได้งานทำ รุ่นปีการศึกษา 2562
- 2.4 เพื่อศึกษาสถานะการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562

3 วิธีดำเนินการ

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่สำรวจครั้งนี้ คือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 จาก 14 สำนักวิชา จำนวนทั้งสิ้น 3,218 คน และจากจำนวนประชากรครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถาม จำนวน 2,437 คน คิดเป็นร้อยละ 75.7 ของประชากรทั้งหมด โดยเก็บรวบรวมผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1

3.2 เครื่องมือและการรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาคือ แบบสอบถามออนไลน์ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2562

3.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

การสำรวจข้อมูลครั้งนี้ เริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์และเปิดให้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ –15 เมษายน 2564

3.4 สถิติที่ใช้

การวิเคราะห์ข้อมูลได้ดำเนินการจัดระเบียบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

4 ผลการศึกษา

จากการรวบรวมข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จำนวน 3,218 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 2,437 คน คิดเป็นร้อยละ 75.7 ผลการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา

จากผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 2,437 คน เป็นผู้มีงานทำแล้ว 1,487 คน (ร้อยละ 61.0) ผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน จำนวน 750 คน (ร้อยละ 30.8) ผู้กำลังศึกษาต่อ จำนวน 149 คน (ร้อยละ 6.1) และผู้ที่ทำงานและกำลังศึกษาต่อ จำนวน 51 คน (ร้อยละ 2.1)

กรณีพิจารณารายสำนัก พบว่า ผู้สำเร็จของสำนักวิชาทันตแพทยมีร้อยละของผู้ที่ทำงานแล้ว เทียบกับสถานภาพการทำงานอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชานิติศาสตร์มีร้อยละของผู้ที่ยังไม่ได้ทำงานเทียบกับสถานภาพการทำงานอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.4 และผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชานิติศาสตร์มีร้อยละของผู้ที่ทำงานและกำลังศึกษาต่อเทียบกับสถานภาพการทำงานอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.7 รายละเอียดดังตารางที่ 2

4.2 สถานภาพการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ทำงานแล้ว/ทำงานและกำลังศึกษาต่อ

ผลการศึกษสถานภาพการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 2,437 คน เป็นผู้มีงานทำแล้ว/ทำงานและศึกษาต่อ จำนวน 1,538 คน มีดังต่อไปนี้

4.2.1 ประเภทหน่วยงานที่ทำ

ผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในองค์กรเอกชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.9 รองลงมาได้แก่ หน่วยงานของรัฐและประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 23.9 และ 9.1 ตามลำดับ

กรณีพิจารณารายสำนัก พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีร้อยละของผู้ที่ทำงานในองค์กรเอกชนเมื่อเทียบกับหน่วยงานประเภทอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.9 ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชาแพทยศาสตร์มีร้อยละของผู้ที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐเมื่อเทียบกับหน่วยงานประเภทอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.2 และผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมีร้อยละผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเมื่อเทียบกับหน่วยงานประเภทอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.4 รายละเอียดดังตารางที่ 3

4.2.2 ความรู้ความสามารถที่ช่วยให้ได้งานทำ

ความรู้ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศมีส่วนช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.4 รองลงมาได้แก่ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และความรู้เฉพาะสาขา คิดเป็นร้อยละ 27.6 และ 6.1 ตามลำดับ นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษายังแสดงความเห็นถึงทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพ ทักษะคิด ไหวพริบ ที่มีส่วนในการได้งานทำ คิดเป็นร้อยละ 5.7

กรณีพิจารณารายสำนัก พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิทยานวัตกรรมสังคมมีร้อยละการตอบในเรื่องความรู้ความสามารถที่ช่วยให้ได้การทำงาน คือ ด้านภาษาต่างประเทศ เทียบกับความรู้ความสามารถด้านอื่นๆ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.5 ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีร้อยละการตอบด้านคอมพิวเตอร์เทียบกับความรู้ความสามารถด้านอื่นๆ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.7 และผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชาแพทยศาสตร์มีร้อยละการตอบด้านความรู้เฉพาะสาขาวิชาเทียบกับความรู้ความสามารถด้านอื่นๆ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.1 รายละเอียดดังตารางที่ 4

4.2.3 ประเทศของสถานที่ทำงาน

ผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ทำงานในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 98.2 และทำงานในต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 1.8

เมื่อพิจารณารายสำนักวิชา พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชานิติศาสตร์ นวัตกรรมสังคม วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และแพทยศาสตร์ มีร้อยละการทำงานในประเทศไทยเทียบกับสถานที่ทำงานอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชาศิลปศาสตร์มีร้อยละการทำงานในต่างประเทศเทียบกับสถานที่ทำงานอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.6 รายละเอียดดังตารางที่ 5

4.2.4 อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จากข้อมูลด้านอัตราเงินเดือนที่ได้รับ พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานแล้วได้รับเงินเดือนเฉลี่ยเท่ากับ 18,800 บาท โดยผู้สำเร็จการศึกษาสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 44,700 บาท ทั้งนี้หากไม่นับรวมสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และแพทยศาสตร์ พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 17,400 บาท โดยหากพิจารณาเงินเดือนเฉลี่ยจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ย เท่ากับ 16,550 บาท โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 18,350 บาท

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ย เท่ากับ 18,500 บาท โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 20,300 บาท

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ย เท่ากับ 22,300 บาท โดยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 44,700 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 6

4.2.5 ระยะเวลาการได้งานทำ

ผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ได้งานทำระหว่าง 1 - 6 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาได้แก่ ได้งานทำทันทีหลังสำเร็จการศึกษา และได้งานทำระหว่าง 7 - 12 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 24.1 และ 12.6 ตามลำดับ เมื่อรวมผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำภายในระยะเวลา 1 ปี พบว่า มีผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำภายในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 99.2

เมื่อพิจารณารายสำนักวิชา พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชานวัตกรรมสังคมมีร้อยละของระยะเวลาการได้งานทำระหว่าง 1 - 6 เดือน หลังสำเร็จการศึกษาเทียบกับช่วงระยะเวลาอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.3 ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์มีร้อยละระยะเวลาการได้งานทำทันทีหลังสำเร็จการศึกษาเทียบกับระยะเวลาอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95 และผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชานิติศาสตร์มีร้อยละระยะเวลาการได้งานทำระหว่าง 7 - 12 เดือน หลังสำเร็จการศึกษาเทียบกับระยะเวลาอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.3 รายละเอียดดังตารางที่ 7

4.2.6 การได้งานทำตรงสาขาและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ทำงานตรงตามสาขาวิชาที่เรียน คิดเป็นร้อยละ 58.4 โดยเมื่อพิจารณารายสำนัก พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์และแพทยศาสตร์มีร้อยละการทำงานตรงสาขาเทียบกับลักษณะงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.0

ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานไม่ตรงสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 41.6 โดยเมื่อพิจารณารายสำนัก พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชานวัตกรรมสังคมมีร้อยละการทำงานไม่ตรงสาขาเทียบกับลักษณะงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.8 รายละเอียดดังตารางที่ 8

เมื่อพิจารณาการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานในระดับปานกลาง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.1 รองลงมาคือ ระดับมาก และมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.3 และ 21.5 ตามลำดับ

โดยเมื่อพิจารณารายสำนักวิชา พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชาการจัดการมีร้อยละการประยุกต์ใช้ความรู้ในระดับปานกลางเทียบกับระดับอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.5 ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการมีร้อยละการประยุกต์ใช้ความรู้ในระดับมากเทียบกับระดับอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.7 และผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชาแพทยศาสตร์มีร้อยละการประยุกต์ใช้ความรู้ในระดับมากที่สุดเทียบกับระดับอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.7

รวมผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.8 รายละเอียดดังตารางที่ 9

4.2.7 ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 37.2 รองลงมา คือ การจัดการเรียนการสอนโดยการฝึกปฏิบัติ และการสอนให้ประยุกต์ใช้ความรู้ต่อยอดในการทำงาน คิดเป็นร้อยละ 24.4 และ 13.6 ตามลำดับ

เมื่อพิจารณารายสำนักวิชา พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชานวัตกรรมสังคมมีร้อยละปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลักเทียบกับปัจจัยด้านอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.8 ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชานิติศาสตร์มีร้อยละของปัจจัยด้านการสอนโดยการฝึกปฏิบัติ เทียบกับด้านอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.3 และผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชาแพทยศาสตร์มีร้อยละของปัจจัยด้านการสอนให้ประยุกต์ใช้ความรู้ต่อยอดในการทำงานเทียบกับด้านอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25 รายละเอียดดังตารางที่ 10

4.3 สถานะของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยังไม่ได้ทำงาน

จากผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 2,437 คน เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน จำนวน 750 คน ผลการศึกษามีดังนี้

4.3.1 สาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน

จากผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน 750 คน สาเหตุสำคัญที่ยังไม่ได้ทำงาน คือ หางานทำไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 31.6 รองลงมาได้แก่ รอฟังคำตอบของหน่วยงาน และยังไม่ประสงค์ทำงาน คิดเป็นร้อยละ 22.7 และ 17.5 ตามลำดับ

เมื่อพิจารณารายสำนักวิชา พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชานิติศาสตร์มีร้อยละของการหางานทำไม่ได้เทียบกับสาเหตุด้านอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.3 ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีร้อยละของการรอฟังคำตอบจากหน่วยงานเทียบกับสาเหตุด้านอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.9 และผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีร้อยละของการไม่ประสงค์ทำงานเทียบกับสาเหตุด้านอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 รายละเอียดดังตารางที่ 11

4.3.2 ปัญหาในการหางานทำ

จากการสำรวจพบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่มีงานทำ ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการหางานทำ คิดเป็นร้อยละ 59.5 ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ประสบปัญหาในการหางานทำ ระบุปัญหา 3 อันดับแรก คือ หางานถูกใจไม่ได้ (ร้อยละ 24.8) ขาดประสบการณ์การทำงาน (ร้อยละ 19.4) และ เงินเดือนน้อย (ร้อยละ 12.7) ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 12 และ 13

4.4 สถานะการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาต่อ

จากผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 2,437 คน เป็นผู้ที่กำลังศึกษาต่อ จำนวน 200 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อในสาขาวิชาเดิม คิดเป็นร้อยละ 59.0 และศึกษาต่อในสาขาวิชาใหม่ คิดเป็นร้อยละ 41.0 โดยเมื่อพิจารณารายสำนักวิชา พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชานิติศาสตร์มีร้อยละการศึกษาศึกษาต่อในสาขาวิชาเดิมเทียบกับสาขาวิชาที่ศึกษาต่อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.2 ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชาศิลปศาสตร์มีร้อยละการศึกษาศึกษาต่อในสาขาวิชาใหม่เทียบกับสาขาวิชาที่ศึกษาต่อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.8 รายละเอียดดังตารางที่ 14

โดยจากการสำรวจสถาบันที่ศึกษาต่อ พบว่า ส่วนใหญ่ศึกษาต่อในสถาบันของรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมา คือ ศึกษาต่อสถาบันต่างประเทศ และสถาบันเอกชน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และ 8 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 15

4.5 ความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาต่อปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ

จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาถึงปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 2,437 คน พบว่า การฝึกปฏิบัติจริงมีส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.7 รองลงมาได้แก่ ด้านคอมพิวเตอร์ และ ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 17.7 และ 16.5 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 16

5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา

จากการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2562 ซึ่งประชากรที่ใช้ในการสำรวจข้อมูล คือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 จาก 14 สำนักวิชา จำนวน 3,218 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 2,437 คน คิดเป็นร้อยละ 75.7 ของประชากรทั้งหมด ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

5.1.1 ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา

จากผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 2,437 คน เป็นผู้มีงานทำแล้ว 1,487 คน (ร้อยละ 61.0) ผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน จำนวน 750 คน (ร้อยละ 30.8) ผู้กำลังศึกษาต่อ จำนวน 149 คน (ร้อยละ 6.1) และผู้ที่ทำงานและกำลังศึกษาต่อ จำนวน 51 คน (ร้อยละ 2.1)

5.1.2 ภาวะการมีงานทำและสถานะการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา

1) ผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในองค์กรเอกชน โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนมากที่สุด กรณีการประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ ผู้สำเร็จการศึกษานักวิชาแพทยศาสตร์มีส่วนมากที่สุด กรณีการประกอบอาชีพอิสระสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมีส่วนมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของวิชาชีพและตลาดงานของประเทศไทย

2) ความรู้ความสามารถที่ช่วยให้ได้งานทำ พบว่า ด้านภาษาต่างประเทศมีส่วนช่วยให้ได้งานทำมากที่สุด รองลงมา คือด้านคอมพิวเตอร์ และ ความรู้เฉพาะสาขาวิชา ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดแนวทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่นอกจากจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาที่ศึกษาแล้ว ยังต้องมีทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน) และทักษะคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการทำงานอีกด้วย

3) ประเทศที่ทำงาน พบว่า ส่วนใหญ่ทำงานในประเทศไทย ร้อยละ 98.2 และทำงานในต่างประเทศ ร้อยละ 1.8 โดยเป็นบริษัท/องค์กรนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 1.5

4) อัตราเงินเดือนที่ได้รับ พบว่า เงินเดือนเฉลี่ยที่ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับ คือ 18,800 บาท ซึ่งมีสัดส่วนลดลงจากเงินเดือนเฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 0.5 (เงินเดือนเฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 18,900 บาท) 5) ระยะเวลาในการได้งาน

ทำ พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ได้งานทำภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 99.2 โดยผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ทั้งหมดสามารถหางานทำภายหลังสำเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน

6) การได้งานทำตรงสาขาวิชา พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงตามสาขาวิชาที่เรียน คิดเป็นร้อยละ 58.4

7) ความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.8

8) ความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาต่อปัจจัยความสำเร็จในการได้งานทำที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการได้งานทำ รองลงมาคือ การจัดการเรียนการสอนโดยการฝึกปฏิบัติ และการสอนให้ประยุกต์ใช้ความรู้ต่อยอดในการทำงาน ตามลำดับ

5.1.3 สถานะผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน

1) จากการสำรวจผู้ตอบแบบสอบถาม มีผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน จำนวน 750 คน พบว่า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากรุ่นปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 11.3

2) สาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน พบว่า ส่วนใหญ่ คือ หางานทำไม่ได้ รองลงมาคือ รอฟังคำตอบจากหน่วยงานและยังไม่ประสงค์ทำงาน ตามลำดับ

3) ปัญหาของผู้สำเร็จการศึกษาที่หางานทำไม่ได้ ส่วนใหญ่คือ หางานถูกใจไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 24.8 รองลงมาคือ ขาดประสบการณ์ในการทำงานและเงินเดือนน้อย คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 19.4 และ 12.7 ตามลำดับ

5.1.4 สถานะการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา

1) จากการสำรวจผู้ตอบแบบสอบถาม มีผู้สำเร็จการศึกษาที่กำลังศึกษาต่อจำนวน 200 คน พบว่า มีสัดส่วนลดลงจากรุ่นปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 22.8

2) ผู้สำเร็จการศึกษาที่กำลังศึกษาต่อส่วนใหญ่ศึกษาต่อในสาขาวิชาเดิม คิดเป็นร้อยละ 59.0 โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักวิชานิติศาสตร์มากที่สุด

3) ผู้สำเร็จการศึกษาที่กำลังศึกษาต่อส่วนใหญ่ ศึกษาต่อในสถาบันของรัฐบาลมากที่สุด รองลงมา ศึกษาต่อสถาบันต่างประเทศ และสถาบันเอกชน ตามลำดับ

5.2 ข้อสังเกตจากการสำรวจ

จากการเปรียบเทียบผลการสำรวจระหว่างปี 2561 – 2562 พบว่า

รายการ	2561	2562	การเปลี่ยนแปลง
สถานภาพการทำงาน			
ทำงานแล้ว	1,703	1,538	-9.7
ศึกษาต่อ	193	149	-22.8
ไม่มีงานทำ	674	750	11.3
ประเภทหน่วยงาน			
หน่วยงานของรัฐ	215	358	66.5
องค์กรเอกชน	1,309	960	-26.7
ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้ได้งานทำ			
ด้านภาษาต่างประเทศ	1,124	852	-24.2
ด้านคอมพิวเตอร์	300	424	41.3
ที่ตั้งที่ทำงาน			
ประเทศไทย	1,639	1,510	-7.8
ต่างประเทศ	96	28	-70.8
เงินเดือนเฉลี่ย	18,900	18,800	-0.5
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์	19,100	16,550	-13.4
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์	18,200	18,500	1.6
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	21,450	22,300	4.0
ระยะเวลาการได้งานทำ			
1 - 6 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา	798	666	-16.5
มากกว่า 6 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา	54	104	92.6
การทำงานตรงสาขา	1,041	893	-14.2
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์	558	388	-30.0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์	229	206	-10.0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	254	299	17.7
การประยุกต์ใช้ความรู้			
มาก	576	466	-19.1
ปานกลาง	562	494	-12.1
น้อย-น้อยที่สุด	143	248	73.4
สาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน			
ไม่ประสงค์ทำงาน	236	131	-44.5
หางานทำไม่ได้	76	237	211.8

1. สัดส่วนผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานแล้วและศึกษาต่อลดลง (ร้อยละ 9.7 และ 22.8 ตามลำดับ) ขณะที่สัดส่วนผู้สำเร็จการศึกษาไม่มีงานทำสูงขึ้น (ร้อยละ 11.3)
2. สัดส่วนการทำงานในหน่วยงานของภาครัฐสูงขึ้น (ร้อยละ 66.5) ขณะที่สัดส่วนการทำงานในองค์กรเอกชนลดลง (ร้อยละ 26.7)
3. ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้ได้งานทำ พบว่า สัดส่วนผู้สำเร็จการศึกษาเลือกตอบด้านภาษาต่างประเทศลดลง (ร้อยละ 24.2) ขณะที่สัดส่วนผู้สำเร็จการศึกษาเลือกตอบด้านคอมพิวเตอร์สูงขึ้น (ร้อยละ 41.3) ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาถึงปัจจัยสำคัญที่เอื้อประโยชน์ในการทำงาน โดยด้านคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 17.7) ได้รับการเลือกเป็นอันดับสอง รองจากการฝึกปฏิบัติจริง (ร้อยละ 25.7)
4. สัดส่วนที่ตั้งของสถานที่ทำงานต่างประเทศลดลง (ร้อยละ 70.8)
5. สัดส่วนอัตราเงินเดือนเฉลี่ยในภาพรวมลดลง (ร้อยละ 0.5) โดยเมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์มีสัดส่วนอัตราเงินเดือนเฉลี่ยลดลง (ร้อยละ 13.4) ขณะที่กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีสัดส่วนอัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงขึ้น (ร้อยละ 1.6 และ 4.0 ตามลำดับ) ซึ่งกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีสาขาวิชาที่เป็นความต้องการในตลาดแรงงานโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทำให้อัตราเงินเดือนเฉลี่ยโดยรวมของทั้งสองกลุ่มสาขาวิชา มีสัดส่วนสูงขึ้นจากปีก่อนแม้จะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจซบเซา
6. สัดส่วนระยะเวลาการได้งานทำระหว่าง 1 - 6 เดือนหลังสำเร็จการศึกษาลดลง (ร้อยละ 16.5) ขณะที่สัดส่วนระยะเวลาการได้งานทำหลัง 6 เดือนหลังสำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 92.6)
7. สัดส่วนการทำงานตรงสาขาวิชาลดลง (ร้อยละ 14.2) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์มีสัดส่วนการทำงานตรงสาขาวิชาลดลง (ร้อยละ 30 และ 10 ตามลำดับ) ขณะที่กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีสัดส่วนการทำงานตรงสาขาวิชาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 17.7)
8. สัดส่วนการประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงานระดับปานกลางและระดับมากลดลง (ร้อยละ 12.1 และ 19.1) ขณะที่สัดส่วนการประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงานระดับน้อย-น้อยที่สุดเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 73.4) รวมถึงเมื่อพิจารณาการประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงานของปี 2561 พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงานได้ในระดับมาก แต่ในปี 2562 ผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงานได้ในระดับปานกลาง อีกทั้งเมื่อพิจารณารายสำนักวิชา พบว่า การประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงานระดับน้อย-น้อยที่สุด มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในเกือบทุกสำนักวิชา ยกเว้นกลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้จากการสำรวจปัจจัยความสำเร็จในการได้งานทำที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบว่า ปัจจัยด้านการสอนโดยให้ประยุกต์ใช้ความรู้ต่อยอดในการทำงาน เป็นปัจจัยสำเร็จลำดับที่สาม รองจากการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศ และการสอนโดยการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งแสดงให้เห็น

เห็นว่าผู้สำเร็จการศึกษาได้ให้ความสำคัญต่อการสอนให้ประยุกต์ใช้ความรู้ต่อยอดในการทำงานมาก ขณะที่ผลการสำรวจกลับพบว่าผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ในระดับปานกลางเท่านั้น อีกทั้งสัดส่วนการประยุกต์ความรู้ในการทำงานที่ระดับน้อย- น้อยที่สุดก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย

9. ด้านสาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน พบว่า สาเหตุการหางานทำไม่ได้ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 211.8) ขณะที่สัดส่วนผู้ไม่ประสงค์ทำงานลดลง (ร้อยละ 44.5) รวมถึงเมื่อพิจารณาสาเหตุการไม่ได้ทำงานของปี 2561 พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่มีงานทำส่วนใหญ่ไม่ประสงค์ทำงาน (ร้อยละ 35.0) แต่ในปี 2562 สาเหตุที่ผู้สำเร็จการศึกษาไม่มีงานทำส่วนใหญ่ คือ หางานทำไม่ได้ (ร้อยละ 31.6) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้สำเร็จการศึกษามีความประสงค์ต้องการทำงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่สาเหตุหลักคือ หางานทำไม่ได้ ส่วนปัญหาหลักในการหางานทำไม่ได้ คือ หางานถูกใจไม่ได้ รองลงมาคือ ขาดประสบการณ์ในการทำงาน และเงินเดือนน้อย ตามลำดับ

จากข้อสังเกตข้างต้น การที่สัดส่วนประเด็นภาวะการมีงานทำที่เปลี่ยนแปลงไป สาเหตุสำคัญประการหนึ่ง คือ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจระดับมหภาค ทำให้สัดส่วนการว่างงานเพิ่มขึ้น อัตราการจ้างงานลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาทิ ทำให้สัดส่วนผู้สำเร็จการศึกษาไม่มีงานทำเพิ่มขึ้น การปรับเปลี่ยนประเภทหน่วยงาน จากองค์กรภาคเอกชนเป็นหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานในภาพรวม ผู้ประกอบการเอกชนชะลอการจ้างงาน และปิดกิจการชั่วคราว ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำในองค์กรเอกชนลดลง และใช้ระยะเวลาในการหางานทำนานขึ้น (จากเดิมได้งานทำภายใน 6 เดือน เปลี่ยนเป็นได้งานทำหลัง 6 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา) การทำงานโดยไม่เลือกงานส่งผลต่อสัดส่วนการได้ทำงานตรงสาขาลดลง ส่วนผู้ที่ไม่มีงานทำนั้น เดิมในปี 2561 สาเหตุหลัก คือ การไม่ประสงค์ทำงาน แต่ในปี 2562 พบว่า สาเหตุหลัก คือ หางานทำไม่ได้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการหางานมากกว่าปัจจัยภายใน (ไม่ประสงค์ทำงาน) ที่เกิดจากความต้องการของผู้สำเร็จการศึกษาเอง

นอกจากนี้การระบาดของ COVID-19 ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงและปรับพฤติกรรมสู่ “วิถีชีวิตใหม่” (New normal) หนึ่งในนั้นคือบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยดิจิทัลได้เข้ามาช่วยแก้ไขและอำนวยความสะดวกในการลดการติดต่อโดยตรงระหว่างบุคคล และเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจในยุค COVID-19 ซึ่งสิ่งที่สะท้อนถึงบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลได้อีกประการหนึ่ง คือ ผลสำรวจด้านปัจจัยสำคัญที่เอื้อประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ในการทำงานได้จริง ที่ผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า “ด้านคอมพิวเตอร์” สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานได้จริง ซึ่งแตกต่างไปจากการสำรวจปีที่ผ่านมา คือ เดิมผู้สำเร็จการศึกษาจะให้ความสำคัญในด้านภาษาต่างประเทศทั้งประเด็นความสามารถพิเศษที่ช่วยให้ได้งานทำ และปัจจัยสำคัญที่เอื้อประโยชน์ในการทำงาน แต่ผลการสำรวจในปีพบว่า ทั้งสองประเด็นดังกล่าว ผู้สำเร็จการศึกษามุ่งประเด็นไปที่ด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น

5.3 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจ

5.3.1 จากผลการศึกษา ชี้ให้เห็นว่าการฝึกปฏิบัติจริงช่วยเอื้อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา และเป็นปัจจัยความสำเร็จอันดับที่หนึ่งในการดำเนินงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยและสำนักวิชาควรพิจารณาเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และวิธีการถ่ายทอดเนื้อหารายวิชาแก่นักศึกษา โดยมุ่งเน้นการเรียนแบบลงมือทำ ปฏิบัติจริง รวมถึงเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติที่จะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าใจเนื้อหาวิชาอย่างถ่องแท้ และมีทักษะที่เหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

5.3.2 นอกจากการสอนโดยการฝึกปฏิบัติจริงที่เป็นปัจจัยความสำเร็จอันดับที่หนึ่งในการดำเนินงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแล้วนั้น การจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงานยังเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งเมื่อพิจารณาควบคู่กับผลการสำรวจประเด็นการประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงานที่มีสัดส่วนของระดับการประยุกต์ใช้ระดับน้อย-น้อยที่สุดเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงการเสริมประสบการณ์ทำงานจริงแก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ทั้งในรูปแบบการฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การจัดตั้งบริษัทจำลอง การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหา ร่วมกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในทุกสาขาวิชา

5.3.3 ความสามารถที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงาน ยังคงเป็นภาษาต่างประเทศเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักและเป็นจุดขายของผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แต่ในขณะเดียวกัน ความสามารถที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงาน “ด้านคอมพิวเตอร์” ก็มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 41.3) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มจุดเด่นให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในด้านอื่นให้โดดเด่นควบคู่ไปกับด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยพิจารณาเพิ่มเนื้อหา/รายวิชาหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงความหลากหลายของรายวิชา/หลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ และตามความสนใจที่แตกต่างกันในแต่ละสาขา รวมถึงการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และสมรรถนะเฉพาะทาง ที่ตอบสนองต่อลักษณะงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

สำนักวิชา	ผู้สำเร็จการศึกษา	ผู้ตอบแบบสอบถาม	
การจัดการ	1,231	744	60.4%
การจัดการการท่องเที่ยว	267	209	78.3%
การจัดการธุรกิจการบิน	308	154	50.0%
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ	147	66	44.9%
บริหารธุรกิจ	156	98	62.8%
บัญชี	121	86	71.1%
เศรษฐศาสตร์	52	26	50.0%
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	180	105	58.3%
ศิลปศาสตร์	211	169	80.1%
ภาษาอังกฤษ	197	161	81.7%
ภาษาและวัฒนธรรมไทย	14	8	57.1%
นิติศาสตร์	245	161	65.7%
นิติศาสตร์	245	161	65.7%
จีนวิทยา	411	383	93.2%
ภาษาจีนธุรกิจ	185	162	87.6%
ภาษาและวัฒนธรรมจีน	90	90	100.0%
จีนศึกษา	42	39	92.9%
การสอนภาษาจีน (หลักสูตร5ปี)	94	92	97.9%
นวัตกรรมสังคม	59	31	52.5%
การพัฒนาระหว่างประเทศ	59	31	52.5%
วิทยาศาสตร์	92	77	83.7%
เคมีประยุกต์	31	24	77.4%
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	44	37	84.1%
วิศวกรรมวัสดุ	17	16	94.1%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	252	222	88.1%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	39	37	94.9%
เทคโนโลยีมีลล์มีเดีย	55	35	63.6%
วิทยาการคอมพิวเตอร์	7	7	100.0%
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ	31	31	100.0%
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	67	66	98.5%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์	53	46	86.8%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	111	99	89.2%
เทคโนโลยีความงาม	36	36	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	75	63	84.0%
อุตสาหกรรมเกษตร	60	60	100.0%
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรฯ	11	11	100.0%
เทคโนโลยีการอาหาร	49	49	100.0%
พยาบาลศาสตร์	120	119	99.2%
พยาบาลศาสตร์	120	119	99.2%
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	190	170	89.5%
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	32	31	96.9%
สาธารณสุขศาสตร์	96	79	82.3%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	48	48	100.0%
อนามัยสิ่งแวดล้อม	14	12	85.7%
การแพทย์บูรณาการ	176	161	91.5%
กายภาพบำบัด	56	44	78.6%
การแพทย์แผนจีน	63	62	98.4%
การแพทย์แผนไทยประยุกต์	57	55	96.5%
ทันตแพทยศาสตร์	27	20	74.1%
ทันตแพทยศาสตร์	27	20	74.1%
แพทยศาสตร์	35	21	60.0%
วิทยาศาสตร์การแพทย์	1		.0%
แพทยศาสตร์	34	21	61.8%
รวม	3,220	2,437	75.7%

ตารางที่ 2 สถานภาพการทำงานจำแนกสำนักวิชา

สำนักวิชา	ทำงานแล้ว		ทำงานแล้วและศึกษาต่อ		ยังไม่ได้ทำงาน		กำลังศึกษาต่อ		รวม	
การจัดการ	408	54.8%	10	1.3%	286	38.4%	40	5.4%	744	100.0%
การจัดการการท่องเที่ยว	106	50.7%	6	2.9%	92	44.0%	5	2.4%	209	100.0%
การจัดการธุรกิจการบิน	67	43.5%	2	1.3%	72	46.8%	13	8.4%	154	100.0%
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ	38	57.6%			25	37.9%	3	4.5%	66	100.0%
บริหารธุรกิจ	53	54.1%	1	1.0%	37	37.8%	7	7.1%	98	100.0%
บัญชี	54	62.8%	1	1.2%	29	33.7%	2	2.3%	86	100.0%
เศรษฐศาสตร์	16	61.5%			5	19.2%	5	19.2%	26	100.0%
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	74	70.5%			26	24.8%	5	4.8%	105	100.0%
ศิลปศาสตร์	102	60.4%	6	3.6%	56	33.1%	5	3.0%	169	100.0%
ภาษาอังกฤษ	101	62.7%	5	3.1%	51	31.7%	4	2.5%	161	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมไทย	1	12.5%	1	12.5%	5	62.5%	1	12.5%	8	100.0%
นิติศาสตร์	45	28.0%	8	5.0%	65	40.4%	43	26.7%	161	100.0%
นิติศาสตร์	45	28.0%	8	5.0%	65	40.4%	43	26.7%	161	100.0%
จีนวิทยา	256	66.8%	5	1.3%	113	29.5%	9	2.3%	383	100.0%
ภาษาจีนธุรกิจ	105	64.8%	3	1.9%	49	30.2%	5	3.1%	162	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมจีน	56	62.2%			32	35.6%	2	2.2%	90	100.0%
จีนศึกษา	21	53.8%			18	46.2%			39	100.0%
การสอนภาษาจีน (หลักสูตร5ปี)	74	80.4%	2	2.2%	14	15.2%	2	2.2%	92	100.0%
นวัตกรรมสังคม	15	48.4%	1	3.2%	9	29.0%	6	19.4%	31	100.0%
การพัฒนาระหว่างประเทศ	15	48.4%	1	3.2%	9	29.0%	6	19.4%	31	100.0%
วิทยาศาสตร์	46	59.7%	1	1.3%	18	23.4%	12	15.6%	77	100.0%
เคมีประยุกต์	17	70.8%			4	16.7%	3	12.5%	24	100.0%
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	20	54.1%	1	2.7%	12	32.4%	4	10.8%	37	100.0%

สำนักวิชา	ทำงานแล้ว		ทำงานแล้วและศึกษาต่อ		ยังไม่ได้ทำงาน		กำลังศึกษาต่อ		รวม	
วิศวกรรมวัสดุ	9	56.3%			2	12.5%	5	31.3%	16	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	150	67.6%	2	.9%	62	27.9%	8	3.6%	222	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	24	64.9%			12	32.4%	1	2.7%	37	100.0%
เทคโนโลยีมีลติมีเดีย	18	51.4%			13	37.1%	4	11.4%	35	100.0%
วิทยาการคอมพิวเตอร์	7	100.0%							7	100.0%
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ	25	80.6%	1	3.2%	4	12.9%	1	3.2%	31	100.0%
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	40	60.6%			25	37.9%	1	1.5%	66	100.0%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์	36	78.3%	1	2.2%	8	17.4%	1	2.2%	46	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	64	64.6%	3	3.0%	28	28.3%	4	4.0%	99	100.0%
เทคโนโลยีความงาม	21	58.3%	2	5.6%	13	36.1%			36	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	43	68.3%	1	1.6%	15	23.8%	4	6.3%	63	100.0%
อุตสาหกรรมเกษตร	40	66.7%	5	8.3%	8	13.3%	7	11.7%	60	100.0%
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรฯ	6	54.5%	1	9.1%	1	9.1%	3	27.3%	11	100.0%
เทคโนโลยีการอาหาร	34	69.4%	4	8.2%	7	14.3%	4	8.2%	49	100.0%
พยาบาลศาสตร์	118	99.2%			1	.8%			119	100.0%
พยาบาลศาสตร์	118	99.2%			1	.8%			119	100.0%
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	111	65.3%	5	2.9%	50	29.4%	4	2.4%	170	100.0%
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	20	64.5%			10	32.3%	1	3.2%	31	100.0%
สาธารณสุขศาสตร์	43	54.4%	4	5.1%	31	39.2%	1	1.3%	79	100.0%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	42	87.5%	1	2.1%	5	10.4%			48	100.0%
อนามัยสิ่งแวดล้อม	6	50.0%			4	33.3%	2	16.7%	12	100.0%
การแพทย์บูรณาการ	92	57.1%	4	2.5%	54	33.5%	11	6.8%	161	100.0%
กายภาพบำบัด	27	61.4%		.0%	11	25.0%	6	13.6%	44	100.0%
การแพทย์แผนจีน	36	58.1%	1	1.6%	23	37.1%	2	3.2%	62	100.0%
การแพทย์แผนไทยประยุกต์	29	52.7%	3	5.5%	20	36.4%	3	5.5%	55	100.0%

สำนักวิชา	ทำงานแล้ว		ทำงานแล้วและศึกษาต่อ		ยังไม่ได้ทำงาน		กำลังศึกษาต่อ		รวม	
ทันตแพทยศาสตร์	20	100.0%							20	100.0%
ทันตแพทยศาสตร์	20	100.0%							20	100.0%
แพทยศาสตร์	20	95.2%	1	4.8%					21	100.0%
แพทยศาสตร์	20	95.2%	1	4.8%					21	100.0%
รวม	1,487	61.0%	51	2.1%	750	30.8%	149	6.1%	2,437	100.0%

ตารางที่ 3 ประเภทหน่วยงานที่ทำของผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกสำนักวิชา

สำนักวิชา	หน่วยงานของรัฐ		รัฐวิสาหกิจ		องค์กรเอกชน		อาชีพอิสระ		ต่างประเทศ/ระหว่าง		อื่นๆ	รวม	
การจัดการ	40	9.6%	4	1.0%	315	75.4%	51	12.2%	7	1.7%	1	418	100.0%
การจัดการการท่องเที่ยว	9	8.0%			85	75.9%	16	14.3%	1	.9%	1	112	100.0%
การจัดการธุรกิจการบิน	6	8.7%	3	4.3%	54	78.3%	4	5.8%	2	2.9%		69	100.0%
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ	2	5.3%			31	81.6%	5	13.2%				38	100.0%
บริหารธุรกิจ	9	16.7%	1	1.9%	28	51.9%	15	27.8%	1	1.9%		54	100.0%
บัญชี	7	12.7%			44	80.0%	3	5.5%	1	1.8%		55	100.0%
เศรษฐศาสตร์	5	31.3%			10	62.5%	1	6.3%				16	100.0%
การจัดการโลจิสติกส์ฯ	2	2.7%			63	85.1%	7	9.5%	2	2.7%		74	100.0%
ศิลปศาสตร์	19	17.6%	3	2.8%	73	67.6%	11	10.2%	2	1.9%		108	100.0%
ภาษาอังกฤษ	19	17.9%	3	2.8%	72	67.9%	10	9.4%	2	1.9%		106	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมไทย					1	50.0%	1	50.0%				2	100.0%
นิติศาสตร์	28	52.8%	1	1.9%	22	41.5%	2	3.8%				53	100.0%
นิติศาสตร์	28	52.8%	1	1.9%	22	41.5%	2	3.8%				53	100.0%
จีนวิทยา	46	17.6%	3	1.1%	173	66.3%	30	11.5%	9	3.4%		261	100.0%
ภาษาจีนธุรกิจ	10	9.3%	2	1.9%	72	66.7%	18	16.7%	6	5.6%		108	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมจีน					49	87.5%	6	10.7%	1	1.8%		56	100.0%
จีนศึกษา	2	9.5%			15	71.4%	3	14.3%	1	4.8%		21	100.0%
การสอนภาษาจีนฯ	34	44.7%	1	1.3%	37	48.7%	3	3.9%	1	1.3%		76	100.0%
นวัตกรรมสังคม	7	43.8%			7	43.8%	1	6.3%	1	6.3%		16	100.0%
การพัฒนาระหว่างประเทศ	7	43.8%			7	43.8%	1	6.3%	1	6.3%		16	100.0%
วิทยาศาสตร์	12	25.5%	2	4.3%	30	63.8%	3	6.4%				47	100.0%
เคมีประยุกต์	4	23.5%	1	5.9%	12	70.6%						17	100.0%

สำนักวิชา	หน่วยงานของรัฐ		รัฐวิสาหกิจ		องค์กรเอกชน		อาชีพอิสระ		ต่างประเทศ/ระหว่าง		อื่นๆ	รวม	
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	6	28.6%			14	66.7%	1	4.8%				21	100.0%
วิศวกรรมวัสดุ	2	22.2%	1	11.1%	4	44.4%	2	22.2%				9	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	16	10.5%	7	4.6%	123	80.9%	5	3.3%	1	.7%		152	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	6	25.0%	2	8.3%	15	62.5%	1	4.2%				24	100.0%
เทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ	1	5.6%	1	5.6%	15	83.3%	1	5.6%				18	100.0%
วิทยาการคอมพิวเตอร์					7	100.0%						7	100.0%
วิศวกรรมการสื่อสารฯ	2	7.7%	2	7.7%	20	76.9%	2	7.7%				26	100.0%
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	5	12.5%	2	5.0%	31	77.5%	1	2.5%	1	2.5%		40	100.0%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์	2	5.4%			35	94.6%						37	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	4	6.0%			54	80.6%	9	13.4%				67	100.0%
เทคโนโลยีความงาม	2	8.7%			17	73.9%	4	17.4%				23	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	2	4.5%			37	84.1%	5	11.4%				44	100.0%
อุตสาหกรรมเกษตร	12	26.7%	2	4.4%	27	60.0%	4	8.9%				45	100.0%
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรฯ	5	71.4%			2	28.6%						7	100.0%
เทคโนโลยีการอาหาร	7	18.4%	2	5.3%	25	65.8%	4	10.5%				38	100.0%
พยาบาลศาสตร์	79	66.9%	10	8.5%	22	18.6%	6	5.1%	1	.8%		118	100.0%
พยาบาลศาสตร์	79	66.9%	10	8.5%	22	18.6%	6	5.1%	1	.8%		118	100.0%
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	42	36.2%	5	4.3%	54	46.6%	13	11.2%	2	1.7%		116	100.0%
วิทยาศาสตร์การกีฬา	4	20.0%	1	5.0%	9	45.0%	6	30.0%				20	100.0%
สาธารณสุขศาสตร์	31	66.0%	2	4.3%	7	14.9%	5	10.6%	2	4.3%		47	100.0%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2	4.7%	2	4.7%	37	86.0%	2	4.7%				43	100.0%
อนามัยสิ่งแวดล้อม	5	83.3%			1	16.7%						6	100.0%
การแพทย์บูรณาการ	23	24.0%	1	1.0%	67	69.8%	5	5.2%				96	100.0%

สำนักวิชา	หน่วยงานของรัฐ		รัฐวิสาหกิจ		องค์กรเอกชน		อาชีพอิสระ		ต่างประเทศ/ระหว่าง		อื่นๆ		รวม	
กายภาพบำบัด	6	22.2%			20	74.1%	1	3.7%					27	100.0%
การแพทย์แผนจีน	4	10.8%			31	83.8%	2	5.4%					37	100.0%
การแพทย์แผนไทยประยุกต์	13	40.6%	1	3.1%	16	50.0%	2	6.3%					32	100.0%
ทันตแพทยศาสตร์	19	95.0%	1	5.0%									20	100.0%
ทันตแพทยศาสตร์	19	95.0%	1	5.0%									20	100.0%
แพทยศาสตร์	20	95.2%			1	4.8%							21	100.0%
แพทยศาสตร์	20	95.2%			1	4.8%							21	100.0%
รวม	367	23.9%	39	2.5%	968	62.9%	140	9.1%	23	1.5%	1	.1%	1,538	100.0%

ตารางที่ 4 ความรู้ความสามารถที่ช่วยให้ได้งานทำ จำแนกสำนักวิชา

สำนักวิชา	ภาษาต่างประเทศ		การใช้คอมพิวเตอร์		กิจกรรมนอกห้องเรียน		ความรู้เฉพาะสาขา		อื่นๆ		รวม	
การจัดการ	230	55.0%	126	30.1%	21	5.0%	19	4.5%	22	5.3%	418	100.0%
การจัดการการท่องเที่ยว	72	64.3%	25	22.3%	6	5.4%			9	8.0%	112	100.0%
การจัดการธุรกิจการบิน	46	66.7%	15	21.7%	3	4.3%	5	7.2%			69	100.0%
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ	21	55.3%	10	26.3%	2	5.3%	3	7.9%	2	5.3%	38	100.0%
บริหารธุรกิจ	25	46.3%	18	33.3%	3	5.6%	6	11.1%	2	3.7%	54	100.0%
บัญชี	22	40.0%	24	43.6%	3	5.5%	2	3.6%	4	7.3%	55	100.0%
เศรษฐศาสตร์	4	25.0%	10	62.5%	1	6.3%			1	6.3%	16	100.0%
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	40	54.1%	24	32.4%	3	4.1%	3	4.1%	4	5.4%	74	100.0%
ศิลปศาสตร์	78	72.2%	19	17.6%	2	1.9%	1	.9%	8	7.4%	108	100.0%
ภาษาอังกฤษ	77	72.6%	19	17.9%	2	1.9%			8	7.5%	106	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมไทย	1	50.0%					1	50.0%			2	100.0%
นิติศาสตร์	17	32.1%	25	47.2%	2	3.8%	4	7.5%	5	9.4%	53	100.0%
นิติศาสตร์	17	32.1%	25	47.2%	2	3.8%	4	7.5%	5	9.4%	53	100.0%
จีนวิทยา	215	82.4%	31	11.9%	5	1.9%	2	.8%	8	3.1%	261	100.0%
ภาษาจีนธุรกิจ	83	76.9%	16	14.8%	3	2.8%	2	1.9%	4	3.7%	108	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมจีน	48	85.7%	5	8.9%	1	1.8%			2	3.6%	56	100.0%
จีนศึกษา	16	76.2%	4	19.0%					1	4.8%	21	100.0%
การสอนภาษาจีน (หลักสูตร5ปี)	68	89.5%	6	7.9%	1	1.3%			1	1.3%	76	100.0%
นวัตกรรมสังคม	14	87.5%	1	6.3%					1	6.3%	16	100.0%
การพัฒนาระหว่างประเทศ	14	87.5%	1	6.3%					1	6.3%	16	100.0%
วิทยาศาสตร์	29	61.7%	8	17.0%	1	2.1%	5	10.6%	4	8.5%	47	100.0%
เคมีประยุกต์	12	70.6%	1	5.9%	1	5.9%	2	11.8%	1	5.9%	17	100.0%
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	15	71.4%	4	19.0%			1	4.8%	1	4.8%	21	100.0%
วิศวกรรมวัสดุ	2	22.2%	3	33.3%			2	22.2%	2	22.2%	9	100.0%

สำนักวิชา	ภาษาต่างประเทศ		การใช้คอมพิวเตอร์		กิจกรรมนอกห้องเรียน		ความรู้เฉพาะสาขา		อื่นๆ		รวม	
เทคโนโลยีสารสนเทศ	25	16.4%	109	71.7%	8	5.3%	4	2.6%	6	3.9%	152	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	3	12.5%	18	75.0%			1	4.2%	2	8.3%	24	100.0%
เทคโนโลยีมีลติมีเดียฯ			10	55.6%	7	38.9%			1	5.6%	18	100.0%
วิทยาการคอมพิวเตอร์	3	42.9%	4	57.1%							7	100.0%
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ	6	23.1%	17	65.4%					3	11.5%	26	100.0%
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	8	20.0%	28	70.0%	1	2.5%	3	7.5%			40	100.0%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์	5	13.5%	32	86.5%							37	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	34	50.7%	15	22.4%	6	9.0%	10	14.9%	2	3.0%	67	100.0%
เทคโนโลยีความงาม	10	43.5%	7	30.4%	1	4.3%	4	17.4%	1	4.3%	23	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	24	54.5%	8	18.2%	5	11.4%	6	13.6%	1	2.3%	44	100.0%
อุตสาหกรรมเกษตร	27	60.0%	8	17.8%	3	6.7%	3	6.7%	4	8.9%	45	100.0%
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรฯ	3	42.9%	2	28.6%	1	14.3%	1	14.3%			7	100.0%
เทคโนโลยีการอาหาร	24	63.2%	6	15.8%	2	5.3%	2	5.3%	4	10.5%	38	100.0%
พยาบาลศาสตร์	71	60.2%	19	16.1%	8	6.8%	18	15.3%	2	1.7%	118	100.0%
พยาบาลศาสตร์	71	60.2%	19	16.1%	8	6.8%	18	15.3%	2	1.7%	118	100.0%
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	42	36.2%	34	29.3%	18	15.5%	8	6.9%	14	12.1%	116	100.0%
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	2	10.0%	4	20.0%	12	60.0%		.0%	2	10.0%	20	100.0%
สาธารณสุขศาสตร์	20	42.6%	18	38.3%	1	2.1%	2	4.3%	6	12.8%	47	100.0%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	19	44.2%	11	25.6%	4	9.3%	3	7.0%	6	14.0%	43	100.0%
อนามัยสิ่งแวดล้อม	1	16.7%	1	16.7%	1	16.7%	3	50.0%			6	100.0%
การแพทย์บูรณาการ	50	52.1%	25	26.0%	7	7.3%	8	8.3%	6	6.3%	96	100.0%
กายภาพบำบัด	16	59.3%	6	22.2%	2	7.4%	2	7.4%	1	3.7%	27	100.0%
การแพทย์แผนจีน	24	64.9%	4	10.8%	3	8.1%	4	10.8%	2	5.4%	37	100.0%
การแพทย์แผนไทยประยุกต์	10	31.3%	15	46.9%	2	6.3%	2	6.3%	3	9.4%	32	100.0%
ทันตแพทยศาสตร์	11	55.0%	3	15.0%			4	20.0%	2	10.0%	20	100.0%
ทันตแพทยศาสตร์	11	55.0%	3	15.0%			4	20.0%	2	10.0%	20	100.0%

สำนักวิชา	ภาษาต่างประเทศ		การใช้คอมพิวเตอร์		กิจกรรมนอกห้องเรียน		ความรู้เฉพาะสาขา		อื่นๆ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แพทยศาสตร์	9	42.9%	1	4.8%			8	38.1%	3	14.3%	21	100.0%
แพทยศาสตร์	9	42.9%	1	4.8%			8	38.1%	3	14.3%	21	100.0%
รวม	852	55.4%	424	27.6%	81	5.3%	94	6.1%	87	5.7%	1,538	100.0%

หมายเหตุ กิจกรรมนอกห้องเรียน อาทิ กิจกรรมสหธนาคาร กิจกรรมด้านศิลปะ ด้านกีฬา ด้านนาฏศิลป์/ดนตรี ชั้บร้อง เป็นต้น

ตารางที่ 5 ประเทศที่ทำงาน จำแนกสำนักวิชา

สำนักวิชา	ประเทศไทย		ต่างประเทศ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
การจัดการ	411	98.3%	7	1.7%	418	100.0%
การจัดการการท่องเที่ยว	110	98.2%	2	1.8%	112	100.0%
การจัดการธุรกิจการบิน	68	98.6%	1	1.4%	69	100.0%
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ	38	100.0%			38	100.0%
บริหารธุรกิจ	52	96.3%	2	3.7%	54	100.0%
บัญชี	54	98.2%	1	1.8%	55	100.0%
เศรษฐศาสตร์	16	100.0%			16	100.0%
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	73	98.6%	1	1.4%	74	100.0%
ศิลปศาสตร์	103	95.4%	5	4.6%	108	100.0%
ภาษาอังกฤษ	102	96.2%	4	3.8%	106	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมไทย	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%
นิติศาสตร์	53	100.0%			53	100.0%
นิติศาสตร์	53	100.0%			53	100.0%
จีนวิทยา	252	96.6%	9	3.4%	261	100.0%
ภาษาจีนธุรกิจ	105	97.2%	3	2.8%	108	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมจีน	56	100.0%			56	100.0%
จีนศึกษา	19	90.5%	2	9.5%	21	100.0%
การสอนภาษาจีน (หลักสูตร5ปี)	72	94.7%	4	5.3%	76	100.0%
นวัตกรรมสังคม	16	100.0%			16	100.0%
การพัฒนาระหว่างประเทศ	16	100.0%			16	100.0%
วิทยาศาสตร์	46	97.9%	1	2.1%	47	100.0%
เคมีประยุกต์	17	100.0%			17	100.0%
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	20	95.2%	1	4.8%	21	100.0%
วิศวกรรมวัสดุ	9	100.0%			9	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	149	98.0%	3	2.0%	152	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	23	95.8%	1	4.2%	24	100.0%
เทคโนโลยีมีเดีย	18	100.0%			18	100.0%
วิทยาการคอมพิวเตอร์	6	85.7%	1	14.3%	7	100.0%
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ	25	96.2%	1	3.8%	26	100.0%

สำนักวิชา	ประเทศไทย		ต่างประเทศ		รวม	
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	40	100.0%			40	100.0%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์	37	100.0%			37	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	67	100.0%			67	100.0%
เทคโนโลยีความงาม	23	100.0%			23	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	44	100.0%			44	100.0%
อุตสาหกรรมเกษตร	44	97.8%	1	2.2%	45	100.0%
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรฯ	7	100.0%			7	100.0%
เทคโนโลยีการอาหาร	37	97.4%	1	2.6%	38	100.0%
พยาบาลศาสตร์	118	100.0%			118	100.0%
พยาบาลศาสตร์	118	100.0%			118	100.0%
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	115	99.1%	1	.9%	116	100.0%
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	20	100.0%			20	100.0%
สาธารณสุขศาสตร์	46	97.9%	1	2.1%	47	100.0%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	43	100.0%			43	100.0%
อนามัยสิ่งแวดล้อม	6	100.0%			6	100.0%
การแพทย์บูรณาการ	95	99.0%	1	1.0%	96	100.0%
กายภาพบำบัด	27	100.0%			27	100.0%
การแพทย์แผนจีน	36	97.3%	1	2.7%	37	100.0%
การแพทย์แผนไทยประยุกต์	32	100.0%			32	100.0%
ทันตแพทยศาสตร์	20	100.0%			20	100.0%
ทันตแพทยศาสตร์	20	100.0%			20	100.0%
แพทยศาสตร์	21	100.0%			21	100.0%
แพทยศาสตร์	21	100.0%			21	100.0%
รวม	1,510	98.2%	28	1.8%	1,538	100.0%

ตารางที่ 6 เงินเดือนเฉลี่ยของผู้มีงานทำ จำแนกสำนักวิชา

สำนักวิชา	เงินเดือนเฉลี่ย
การจัดการ	16,100
การจัดการการท่องเที่ยว	14,700
การจัดการธุรกิจการบิน	15,750
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ	15,000
บริหารธุรกิจ	16,400
บัญชี	18,700
เศรษฐศาสตร์	15,700
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	16,350
ศิลปศาสตร์	18,350
ภาษาอังกฤษ	16,700
ภาษาและวัฒนธรรมไทย	20,000
นิติศาสตร์	14,500
นิติศาสตร์	14,500
จีนวิทยา	17,150
ภาษาจีนธุรกิจ	18,000
ภาษาและวัฒนธรรมจีน	18,800
จีนศึกษา	16,650
การสอนภาษาจีน (หลักสูตร5ปี)	16,000
นวัตกรรมการสังคม	15,100
การพัฒนาระหว่างประเทศ	15,100
วิทยาศาสตร์	17,950
เคมีประยุกต์	17,000
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	16,250
วิศวกรรมวัสดุ	20,600
เทคโนโลยีสารสนเทศ	20,300
เทคโนโลยีสารสนเทศ	17,400
เทคโนโลยีมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว	18,500
วิทยาการคอมพิวเตอร์	23,600
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ	21,300
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	20,200
วิศวกรรมซอฟต์แวร์	20,600

สำนักวิชา	เงินเดือนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	17,400
เทคโนโลยีความงาม	17,350
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	17,300
อุตสาหกรรมเกษตร	15,300
เทคโนโลยีการจัดการ	14,700
ผลิตผลเกษตรและการบรรจุ	15,900
เทคโนโลยีการอาหาร	15,900
พยาบาลศาสตร์	21,000
พยาบาลศาสตร์	21,000
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	15,200
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	13,500
สาธารณสุขศาสตร์	14,800
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	18,800
อนามัยสิ่งแวดล้อม	13,700
การแพทย์บูรณาการ	18,000
กายภาพบำบัด	17,000
การแพทย์แผนจีน	20,250
การแพทย์แผนไทยประยุกต์	16,550
ทันตแพทยศาสตร์	44,700
ทันตแพทยศาสตร์	44,700
แพทยศาสตร์	42,350
แพทยศาสตร์	42,350
รวม	18,800

กรณีไม่รวมสำนักวิชาแพทยศาสตร์

17,400

ตารางที่ 7 ระยะเวลาการได้งานทำ จำแนกสำนักวิชา

สำนักวิชา	ได้งานทันที		1-6 เดือน		7-12 เดือน		มากกว่า 1 ปี		รวม	
การจัดการ	93	22.2%	264	63.2%	57	13.6%	4	1.0%	418	100.0%
การจัดการการท่องเที่ยว	23	20.5%	69	61.6%	17	15.2%	3		112	100.0%
การจัดการธุรกิจการบิน	12	17.4%	42	60.9%	14	20.3%	1	1.4%	69	100.0%
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ	13	34.2%	19	50.0%	6	15.8%			38	100.0%
บริหารธุรกิจ	19	35.2%	31	57.4%	4	7.4%			54	100.0%
บัญชี	13	23.6%	36	65.5%	6	10.9%			55	100.0%
เศรษฐศาสตร์	4	25.0%	11	68.8%	1	6.3%			16	100.0%
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	9	12.2%	56	75.7%	9	12.2%			74	100.0%
ศิลปศาสตร์	21	19.4%	74	68.5%	11	10.2%	2	1.9%	108	100.0%
ภาษาอังกฤษ	21	19.8%	72	67.9%	11	10.4%	2	1.9%	106	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมไทย			2	100.0%					2	100.0%
นิติศาสตร์	9	17.0%	28	52.8%	15	28.3%	1	1.9%	53	100.0%
นิติศาสตร์	9	17.0%	28	52.8%	15	28.3%	1	1.9%	53	100.0%
จีนวิทยา	59	22.6%	176	67.4%	25	9.6%	1	.4%	261	100.0%
ภาษาจีนธุรกิจ	28	25.9%	67	62.0%	12	11.1%	1	.9%	108	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมจีน	15	26.8%	37	66.1%	4	7.1%			56	100.0%
จีนศึกษา	5	23.8%	15	71.4%	1	4.8%			21	100.0%
การสอนภาษาจีน (หลักสูตร5ปี)	11	14.5%	57	75.0%	8	10.5%			76	100.0%
นวัตกรรมสังคม			13	81.3%	2	12.5%	1	6.3%	16	100.0%
การพัฒนาระหว่างประเทศ			13	81.3%	2	12.5%	1	6.3%	16	100.0%
วิทยาศาสตร์	8	17.0%	28	59.6%	11	23.4%			47	100.0%
เคมีประยุกต์	1	5.9%	12	70.6%	4	23.5%			17	100.0%

สำนักวิชา	ได้งานทันที		1-6 เดือน		7-12 เดือน		มากกว่า 1 ปี		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	4	19.0%	13	61.9%	4	19.0%			21	100.0%
วิศวกรรมวัสดุ	3	33.3%	3	33.3%	3	33.3%			9	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	61	40.1%	70	46.1%	20	13.2%	1	.7%	152	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	7	29.2%	14	58.3%	3				24	100.0%
เทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ	5	27.8%	12	66.7%			1	5.6%	18	100.0%
วิทยาการคอมพิวเตอร์	4	57.1%	2	28.6%	1	14.3%			7	100.0%
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ	10	38.5%	11	42.3%	5	19.2%			26	100.0%
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	14	35.0%	20	50.0%	6	15.0%			40	100.0%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์	21	56.8%	11	29.7%	5	13.5%			37	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	14	20.9%	51	76.1%	2	3.0%			67	100.0%
เทคโนโลยีความงาม	6	26.1%	17	73.9%					23	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	8	18.2%	34	77.3%	2	4.5%			44	100.0%
อุตสาหกรรมเกษตร	8	17.8%	30	66.7%	7	15.6%			45	100.0%
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรฯ	1	14.3%	6	85.7%					7	100.0%
เทคโนโลยีการอาหาร	7	18.4%	24	63.2%	7	18.4%			38	100.0%
พยาบาลศาสตร์	14	11.9%	82	69.5%	22	18.6%			118	100.0%
พยาบาลศาสตร์	14	11.9%	82	69.5%	22	18.6%			118	100.0%
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	25	21.6%	77	66.4%	12	10.3%	2	1.7%	116	100.0%
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	8	40.0%	11	55.0%	1	5.0%			20	100.0%
สาธารณสุขศาสตร์	8	17.0%	31	66.0%	7	14.9%	1	2.1%	47	100.0%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	9	20.9%	30	69.8%	3	7.0%	1	2.3%	43	100.0%
อนามัยสิ่งแวดล้อม			5	83.3%	1	16.7%			6	100.0%
การแพทย์บูรณาการ	20	20.8%	66	68.8%	9	9.4%	1	1.0%	96	100.0%
กายภาพบำบัด	2	7.4%	21	77.8%	4	14.8%			27	100.0%

สำนักวิชา	ได้งานทันที		1-6 เดือน		7-12 เดือน		มากกว่า 1 ปี		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
การแพทย์แผนจีน	14	37.8%	22	59.5%	1	2.7%			37	100.0%
การแพทย์แผนไทยประยุกต์	4	12.5%	23	71.9%	4	12.5%	1	3.1%	32	100.0%
ทันตแพทยศาสตร์	19	95.0%	1	5.0%					20	100.0%
ทันตแพทยศาสตร์	19	95.0%	1	5.0%					20	100.0%
แพทยศาสตร์	19	90.5%	1	4.8%	1	4.8%			21	100.0%
แพทยศาสตร์	19	90.5%	1	4.8%	1	4.8%			21	100.0%
รวม	370	24.1%	961	62.5%	194	12.6%	13	.8%	1,538	100.0%

ตารางที่ 8 การได้งานทำตรงสาขา จำแนกสำนักวิชา

สำนักวิชา	ตรง		ไม่ตรง		รวม	
การจัดการ	182	43.5%	236	56.5%	418	100.0%
การจัดการการท่องเที่ยว	21	18.8%	91	81.3%	112	100.0%
การจัดการธุรกิจการบิน	9	13.0%	60	87.0%	69	100.0%
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ	19	50.0%	19	50.0%	38	100.0%
บริหารธุรกิจ	36	66.7%	18	33.3%	54	100.0%
บัญชี	43	78.2%	12	21.8%	55	100.0%
เศรษฐศาสตร์	4	25.0%	12	75.0%	16	100.0%
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	50	67.6%	24	32.4%	74	100.0%
ศิลปศาสตร์	45	41.7%	63	58.3%	108	100.0%
ภาษาอังกฤษ	44	41.5%	62	58.5%	106	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมไทย	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%
นิติศาสตร์	29	54.7%	24	45.3%	53	100.0%
นิติศาสตร์	29	54.7%	24	45.3%	53	100.0%
จีนวิทยา	132	50.6%	129	49.4%	261	100.0%
ภาษาจีนธุรกิจ	43	39.8%	65	60.2%	108	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมจีน	27	48.2%	29	51.8%	56	100.0%
จีนศึกษา	10	47.6%	11	52.4%	21	100.0%
การสอนภาษาจีน (หลักสูตร5ปี)	52	68.4%	24	31.6%	76	100.0%
นวัตกรรมสังคม	5	31.3%	11	68.8%	16	100.0%
การพัฒนาระหว่างประเทศ	5	31.3%	11	68.8%	16	100.0%
วิทยาศาสตร์	23	48.9%	24	51.1%	47	100.0%
เคมีประยุกต์	8	47.1%	9	52.9%	17	100.0%
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	11	52.4%	10	47.6%	21	100.0%
วิศวกรรมวัสดุ	4	44.4%	5	55.6%	9	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	113	74.3%	39	25.7%	152	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	16	66.7%	8	33.3%	24	100.0%
เทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ	18	100.0%			18	100.0%
วิทยาการคอมพิวเตอร์	6	85.7%	1	14.3%	7	100.0%
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ	11	42.3%	15	57.7%	26	100.0%
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	29	72.5%	11	27.5%	40	100.0%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์	33	89.2%	4	10.8%	37	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	45	67.2%	22	32.8%	67	100.0%
เทคโนโลยีความงาม	14	60.9%	9	39.1%	23	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	31	70.5%	13	29.5%	44	100.0%

สำนักวิชา	ตรง		ไม่ตรง		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
อุตสาหกรรมเกษตร	25	55.6%	20	44.4%	45	100.0%
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรฯ	3	42.9%	4	57.1%	7	100.0%
เทคโนโลยีการอาหาร	22	57.9%	16	42.1%	38	100.0%
พยาบาลศาสตร์	112	94.9%	6	5.1%	118	100.0%
พยาบาลศาสตร์	112	94.9%	6	5.1%	118	100.0%
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	73	62.9%	43	37.1%	116	100.0%
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	11	55.0%	9	45.0%	20	100.0%
สาธารณสุขศาสตร์	23	48.9%	24	51.1%	47	100.0%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	37	86.0%	6	14.0%	43	100.0%
อนามัยสิ่งแวดล้อม	2	33.3%	4	66.7%	6	100.0%
การแพทย์บูรณาการ	73	76.0%	23	24.0%	96	100.0%
กายภาพบำบัด	27	100.0%			27	100.0%
การแพทย์แผนจีน	24	64.9%	13	35.1%	37	100.0%
การแพทย์แผนไทยประยุกต์	22	68.8%	10	31.3%	32	100.0%
ทันตแพทยศาสตร์	20	100.0%			20	100.0%
ทันตแพทยศาสตร์	20	100.0%			20	100.0%
แพทยศาสตร์	21	100.0%			21	100.0%
แพทยศาสตร์	21	100.0%			21	100.0%
รวม	898	58.4%	640	41.6%	1,538	100.0%

ตารางที่ 9 การประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงาน จำแนกสำนักวิชา

สำนักวิชา	มากที่สุด		มาก		ปานกลาง		น้อย-น้อยที่สุด		รวม	
การจัดการ	35	8.4%	110	26.3%	182	43.5%	91	21.8%	418	100.0%
การจัดการการท่องเที่ยว	7	6.3%	26	23.2%	45	40.2%	34	30.4%	112	100.0%
การจัดการธุรกิจการบิน	2	2.9%	5	7.2%	38	55.1%	24	34.8%	69	100.0%
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ	7	18.4%	12	31.6%	15	39.5%	4	10.5%	38	100.0%
บริหารธุรกิจ	4	7.4%	16	29.6%	28	51.9%	6	11.1%	54	100.0%
บัญชี	10	18.2%	25	45.5%	15	27.3%	5	9.1%	55	100.0%
เศรษฐศาสตร์			5	31.3%	8	50.0%	3	18.8%	16	100.0%
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	5	6.8%	21	28.4%	33	44.6%	15	20.3%	74	100.0%
ศิลปศาสตร์	18	16.7%	35	32.4%	34	31.5%	21	19.4%	108	100.0%
ภาษาอังกฤษ	18	17.0%	35	33.0%	32	30.2%	21	19.8%	106	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมไทย					2	100.0%			2	100.0%
นิติศาสตร์	13	24.5%	12	22.6%	15	28.3%	13	24.5%	53	100.0%
นิติศาสตร์	13	24.5%	12	22.6%	15	28.3%	13	24.5%	53	100.0%
จีนวิทยา	58	22.2%	68	26.1%	88	33.7%	47	18.0%	261	100.0%
ภาษาจีนธุรกิจ	15	13.9%	21	19.4%	45	41.7%	27	25.0%	108	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมจีน	7	12.5%	11	19.6%	24	42.9%	14	25.0%	56	100.0%
จีนศึกษา	3	14.3%	7	33.3%	10	47.6%	1	4.8%	21	100.0%
การสอนภาษาจีน (หลักสูตร5ปี)	33	43.4%	29	38.2%	9	11.8%	5	6.6%	76	100.0%
นวัตกรรมสังคม			5	31.3%	6	37.5%	5	31.3%	16	100.0%
การพัฒนาระหว่างประเทศ			5	31.3%	6	37.5%	5	31.3%	16	100.0%
วิทยาศาสตร์	9	19.1%	11	23.4%	19	40.4%	8	17.0%	47	100.0%
เคมีประยุกต์	3	17.6%	4	23.5%	6	35.3%	4	23.5%	17	100.0%

สำนักวิชา	มากที่สุด		มาก		ปานกลาง		น้อย-น้อยที่สุด		รวม	
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	4	19.0%	6	28.6%	8	38.1%	3	14.3%	21	100.0%
วิศวกรรมวัสดุ	2	22.2%	1	11.1%	5	55.6%	1	11.1%	9	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	27	17.8%	47	30.9%	57	37.5%	21	13.8%	152	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	5	20.8%	7	29.2%	11	45.8%	1	4.2%	24	100.0%
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย	3	16.7%	5	27.8%	7	38.9%	3	16.7%	18	100.0%
วิทยาการคอมพิวเตอร์	3	42.9%	2	28.6%	1	14.3%	1	14.3%	7	100.0%
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ	2	7.7%	7	26.9%	11	42.3%	6	23.1%	26	100.0%
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	3	7.5%	13	32.5%	16	40.0%	8	20.0%	40	100.0%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์	11	29.7%	13	35.1%	11	29.7%	2	5.4%	37	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	13	19.4%	23	34.3%	19	28.4%	12	17.9%	67	100.0%
เทคโนโลยีความงาม	2	8.7%	7	30.4%	8	34.8%	6	26.1%	23	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	11	25.0%	16	36.4%	11	25.0%	6	13.6%	44	100.0%
อุตสาหกรรมเกษตร	7	15.6%	14	31.1%	17	37.8%	7	15.6%	45	100.0%
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร	3	42.9%	2	28.6%			2	28.6%	7	100.0%
เทคโนโลยีการอาหาร	4	10.5%	12	31.6%	17	44.7%	5	13.2%	38	100.0%
พยาบาลศาสตร์	65	55.1%	46	39.0%	6	5.1%	1	.8%	118	100.0%
พยาบาลศาสตร์	65	55.1%	46	39.0%	6	5.1%	1	.8%	118	100.0%
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	26	22.4%	43	37.1%	31	26.7%	16	13.8%	116	100.0%
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	4	20.0%	6	30.0%	5	25.0%	5	25.0%	20	100.0%
สาธารณสุขศาสตร์	6	12.8%	20	42.6%	12	25.5%	9	19.1%	47	100.0%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	15	34.9%	15	34.9%	11	25.6%	2	4.7%	43	100.0%
อนามัยสิ่งแวดล้อม	1	16.7%	2	33.3%	3	50.0%			6	100.0%
การแพทย์บูรณาการ	32	33.3%	40	41.7%	18	18.8%	6	6.3%	96	100.0%
กายภาพบำบัด	12	44.4%	13	48.1%	2	7.4%			27	100.0%

สำนักวิชา	มากที่สุด		มาก		ปานกลาง		น้อย-น้อยที่สุด		รวม	
การแพทย์แผนจีน	11	29.7%	15	40.5%	8	21.6%	3	8.1%	37	100.0%
การแพทย์แผนไทยประยุกต์	9	28.1%	12	37.5%	8	25.0%	3	9.4%	32	100.0%
ทันตแพทยศาสตร์	13	65.0%	6	30.0%	1	5.0%			20	100.0%
ทันตแพทยศาสตร์	13	65.0%	6	30.0%	1	5.0%			20	100.0%
แพทยศาสตร์	14	66.7%	6	28.6%	1	4.8%			21	100.0%
แพทยศาสตร์	14	66.7%	6	28.6%	1	4.8%			21	100.0%
รวม	330	21.5%	466	30.3%	494	32.1%	248	16.1%	1,538	100.0%

ตารางที่ 10 ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานทำจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชา	การสอนโดยใช้		การสอนโดยการฝึก		การสอนให้ประยุกต์ใช้ความรู้ต่อ		ความหลากหลายของรูปแบบ		การสอนที่เน้นความรู้		การสอนให้เรียนรู้ด้วย		รวม	
	ภาษาต่างประเทศ		ปฏิบัติ		ยอดในการทำงาน		การเรียนการสอน		วิชาชีพ/เฉพาะทาง		ตนเอง			
การจัดการ	206	49.5%	70	16.8%	55	13.2%	35	8.4%	13	3.1%			416	100.0%
การจัดการการท่องเที่ยว	61	55.0%	23	20.7%	6	5.4%	10	9.0%	1	.9%	10	9.0%	111	100.0%
การจัดการธุรกิจการบิน	40	58.0%	8	11.6%	9	13.0%	5	7.2%			7		69	100.0%
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ	18	47.4%	6	15.8%	5	13.2%	5	13.2%	2		2		38	100.0%
บริหารธุรกิจ	19	35.2%	8	14.8%	13	24.1%	7	13.0%	3	5.6%	4		54	100.0%
บัญชี	23	41.8%	16	29.1%	4	7.3%	1	1.8%	5	9.1%	6		55	100.0%
เศรษฐศาสตร์	7	43.8%	1	6.3%	2	12.5%	5	31.3%			1	6.3%	16	100.0%
การจัดการโลจิสติกส์	38	52.1%	8	11.0%	16	21.9%	2	2.7%	2	2.7%	7	9.6%	73	100.0%
ศิลปศาสตร์	53	49.1%	15	13.9%	20	18.5%	9	8.3%	7	6.5%			108	100.0%
ภาษาอังกฤษ	53	50.0%	14	13.2%	20	18.9%	8	7.5%	7	6.6%	4	3.8%	106	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมไทย			1	50.0%			1	50.0%					2	100.0%
นิติศาสตร์	6	11.8%	44	86.3%	6	11.8%	9	17.6%	10	19.6%	5	-47.1%	51	100.0%
นิติศาสตร์	6	11.8%	15	29.4%	6	11.8%	9	17.6%	10	19.6%	5	9.8%	51	100.0%
จีนวิทยา	137	53.1%	29	11.2%	38	14.7%	20	7.8%	16	6.2%	18	7.0%	258	100.0%
ภาษาจีนธุรกิจ	55	51.9%	16	15.1%	19	17.9%	7	6.6%	4	3.8%	5	4.7%	106	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมจีน	33	58.9%	5	8.9%	6	10.7%	2	3.6%	3	5.4%	7	12.5%	56	100.0%
จีนศึกษา	9	42.9%	3	14.3%	4	19.0%	2	9.5%	1	4.8%	2	9.5%	21	100.0%
การสอนภาษาจีน	40	53.3%	5	6.7%	9	12.0%	9	12.0%	8	10.7%	4	5.3%	75	100.0%
นวัตกรรมสังคม	11	68.8%	3	18.8%	1	6.3%			1	6.3%			16	100.0%
การพัฒนาระหว่างประเทศ	11	68.8%	3	18.8%	1	6.3%			1	6.3%			16	100.0%
วิทยาศาสตร์	18	38.3%	13	27.7%	5	10.6%	4	8.5%	3	6.4%	4	8.5%	47	100.0%
เคมีประยุกต์	5	29.4%	4	23.5%	2	11.8%	3	17.6%	2	11.8%	1	5.9%	17	100.0%
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	11	52.4%	5	23.8%	2	9.5%	1	4.8%	1	4.8%	1	4.8%	21	100.0%

สำนักวิชา	การสอนโดยใช้		การสอนโดยการฝึก		การสอนให้ประยุกต์ใช้ความรู้ต่อ		ความหลากหลายของรูปแบบ		การสอนที่เน้นความรู้		การสอนให้เรียนรู้ด้วย		รวม	
	ภาษาต่างประเทศ		ปฏิบัติ		ยอดในการทำงาน		การเรียนการสอน		วิชาชีพ/เฉพาะทาง		ตนเอง			
วิศวกรรมวัสดุ	2	22.2%	4	44.4%	1	11.1%					2	22.2%	9	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	49	32.9%	32	21.5%	22	14.8%	11	7.4%	14	9.4%	21	14.1%	149	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	8	34.8%	5	21.7%	2	8.7%	3	13.0%	2	8.7%	3	13.0%	23	100.0%
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย	3	17.6%	4	23.5%	3	17.6%	3	17.6%	1	5.9%	3	17.6%	17	100.0%
วิทยาการคอมพิวเตอร์	2	28.6%	1	14.3%	1	14.3%	1	14.3%			2	28.6%	7	100.0%
วิศวกรรมการสื่อสารฯ	9	34.6%	6	23.1%	4	15.4%	1	3.8%	3	11.5%	3	11.5%	26	100.0%
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	19	48.7%	4	10.3%	3	7.7%	2	5.1%	6	15.4%	5	12.8%	39	100.0%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์	8	21.6%	12	32.4%	9	24.3%	1	2.7%	2	5.4%	5	13.5%	37	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	24	35.8%	9	13.4%	11	16.4%	4	6.0%	16	23.9%	3	4.5%	67	100.0%
เทคโนโลยีความงาม	9	39.1%	3	13.0%	5	21.7%	2	8.7%	3	13.0%	1	4.3%	23	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	15	34.1%	6	13.6%	6	13.6%	2	4.5%	13	29.5%	2	4.5%	44	100.0%
อุตสาหกรรมเกษตร	13	28.9%	11	24.4%	10	22.2%	5	11.1%	1	2.2%	5	11.1%	45	100.0%
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรฯ	1	14.3%	2	28.6%	1	14.3%	2	28.6%			1	14.3%	7	100.0%
เทคโนโลยีการอาหาร	12	31.6%	9	23.7%	9	23.7%	3	7.9%	1	2.6%	4	10.5%	38	100.0%
พยาบาลศาสตร์	12	10.2%	45	38.1%	8	6.8%	4	3.4%	46	39.0%	3	2.5%	118	100.0%
พยาบาลศาสตร์	12	10.2%	45	38.1%	8	6.8%	4	3.4%	46	39.0%	3	2.5%	118	100.0%
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	23	19.8%	48	41.4%	18	15.5%	5	4.3%	15	12.9%	7	6.0%	116	100.0%
วิทยาศาสตร์การกีฬา	6	30.0%	6	30.0%	4	20.0%	1	5.0%	1	5.0%	2	10.0%	20	100.0%
สาธารณสุขศาสตร์	9	19.1%	15	31.9%	9	19.1%	3	6.4%	7	14.9%	4	8.5%	47	100.0%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	8	18.6%	24	55.8%	5	11.6%	1	2.3%	5	11.6%			43	100.0%
อนามัยสิ่งแวดล้อม			3	50.0%					2	33.3%	1	16.7%	6	100.0%
การแพทย์บูรณาการ	16	16.7%	44	45.8%	8	8.3%	3	3.1%	21	21.9%	4	4.2%	96	100.0%
กายภาพบำบัด	3	11.1%	15	55.6%	2	7.4%	1	3.7%	6	22.2%			27	100.0%
การแพทย์แผนจีน	10	27.0%	16	43.2%	3	8.1%	1	2.7%	4	10.8%	3	8.1%	37	100.0%

สำนักวิชา	การสอนโดยใช้ ภาษาต่างประเทศ		การสอนโดยการฝึก ปฏิบัติ		การสอนให้ประยุกต์ใช้ความรู้ต่อ ยอดในการทำงาน		ความหลากหลายของรูปแบบ การเรียนการสอน		การสอนที่เน้นความรู้ วิชาชีพ/เฉพาะทาง		การสอนให้เรียนรู้ด้วย ตนเอง		รวม	
การแพทย์แผนไทยประยุกต์	3	9.4%	13	40.6%	3	9.4%	1	3.1%	11	34.4%	1	3.1%	32	100.0%
ทันตแพทยศาสตร์			6	30.0%	1	5.0%			13	65.0%			20	100.0%
ทันตแพทยศาสตร์			6	30.0%	1	5.0%			13	65.0%			20	100.0%
แพทยศาสตร์			3	15.0%	5	25.0%	1	5.0%	10	50.0%	1	5.0%	20	100.0%
แพทยศาสตร์			3	15.0%	5	25.0%	1	5.0%	10	50.0%	1	5.0%	20	100.0%
รวม	568	37.2%	372	24.4%	208	13.6%	110	7.2%	186	12.2%	71	5.4%	1,527	100.0%

*ไม่รวมบัณฑิต ตอบ "อื่นๆ" จำนวน 11 คน

ตารางที่ 11 สาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน จำแนกสำนักวิชา

สำนักวิชา	ไม่ประสงค์ทำงาน		รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน		หางานทำไม่ได้		ต้องการประกอบอาชีพอิสระ		อื่นๆ		รวม	
การจัดการ	36	12.6%	60	21.0%	113	39.5%	46	16.1%	31	10.8%	286	100.0%
การจัดการการท่องเที่ยว	9	9.8%	20	21.7%	35	38.0%	18	19.6%	10	10.9%	92	100.0%
การจัดการธุรกิจการบิน	10	13.9%	13	18.1%	33	45.8%	10	13.9%	6	8.3%	72	100.0%
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ	2	8.0%	2	8.0%	10	40.0%	7	28.0%	4	16.0%	25	100.0%
บริหารธุรกิจ	4	10.8%	6	16.2%	18	48.6%	6	16.2%	3	8.1%	37	100.0%
บัญชี	6	20.7%	11	37.9%	7	24.1%	1	3.4%	4	13.8%	29	100.0%
เศรษฐศาสตร์	1	20.0%			2	40.0%	1	20.0%	1	20.0%	5	100.0%
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	4	15.4%	8	30.8%	8	30.8%	3	11.5%	3	11.5%	26	100.0%
ศิลปศาสตร์	14	25.0%	16	28.6%	15	26.8%	3	5.4%	8	14.3%	56	100.0%
ภาษาอังกฤษ	14	27.5%	12	23.5%	14	27.5%	3	5.9%	8	15.7%	51	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมไทย			4	80.0%	1	20.0%					5	100.0%
นิติศาสตร์	6	9.2%	12	18.5%	34	52.3%	5	7.7%	8	12.3%	65	100.0%
นิติศาสตร์	6	9.2%	12	18.5%	34	52.3%	5	7.7%	8	12.3%	65	100.0%
จีนวิทยา	26	23.0%	26	23.0%	22	19.5%	19	16.8%	20	17.7%	113	100.0%
ภาษาจีนธุรกิจ	11	22.4%	8	16.3%	10	20.4%	9	18.4%	11	22.4%	49	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมจีน	9	28.1%	8	25.0%	8	25.0%	3	9.4%	4	12.5%	32	100.0%
จีนศึกษา	3	16.7%	6	33.3%	1	5.6%	3	16.7%	5	27.8%	18	100.0%
การสอนภาษาจีน (หลักสูตร5ปี)	3	21.4%	4	28.6%	3	21.4%	4	28.6%			14	100.0%
นวัตกรรมสังคม	2	22.2%	2	22.2%	3	33.3%	2	22.2%			9	100.0%
การพัฒนาระหว่างประเทศ	2	22.2%	2	22.2%	3	33.3%	2	22.2%			9	100.0%
วิทยาศาสตร์	2	11.1%	7	38.9%	1	5.6%	5	27.8%	3	16.7%	18	100.0%
เคมีประยุกต์			4	100.0%							4	100.0%
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	2	16.7%	3	25.0%	1	8.3%	4	33.3%	2	16.7%	12	100.0%

สำนักวิชา	ไม่ประสงค์ทำงาน		รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน		หางานทำไม่ได้		ต้องการประกอบอาชีพอิสระ		อื่นๆ		รวม	
วิศวกรรมวัสดุ		.0%					1		1	100.0%	2	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	19	30.6%	14	22.6%	7	11.3%	13	21.0%	9	14.5%	62	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	5	41.7%	3	25.0%	1	8.3%	1		2	25.0%	12	100.0%
เทคโนโลยีมีลติมีเดียฯ	6	46.2%	2	15.4%	2	15.4%	3	23.1%			13	100.0%
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ			3	75.0%			1				4	100.0%
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	5	20.0%	4	16.0%	4	16.0%	6	24.0%	6	24.0%	25	100.0%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์	3	37.5%	2	25.0%			2	25.0%	1	12.5%	8	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	7	25.0%	8	28.6%	4	14.3%	5	17.9%	4	14.3%	28	100.0%
เทคโนโลยีความงาม	5	38.5%	2	15.4%	2	15.4%	2	15.4%	2	15.4%	13	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	2	13.3%	6	40.0%	2	13.3%	3	20.0%	2	13.3%	15	100.0%
อุตสาหกรรมเกษตร	4	50.0%	1	12.5%	2	25.0%			1	12.5%	8	100.0%
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร					1	100.0%					1	100.0%
เทคโนโลยีการอาหาร	4	57.1%	1	14.3%	1	14.3%			1	14.3%	7	100.0%
พยาบาลศาสตร์							1	100.0%			1	100.0%
พยาบาลศาสตร์							1	100.0%			1	100.0%
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	7	14.0%	13	26.0%	17	34.0%	6	12.0%	7	14.0%	50	100.0%
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	3	30.0%	2	20.0%	2	20.0%	2	20.0%	1	10.0%	10	100.0%
สาธารณสุขศาสตร์	3	9.7%	10	32.3%	11	35.5%	2	6.5%	5	16.1%	31	100.0%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1	20.0%	1	20.0%	1	20.0%	1	20.0%	1	20.0%	5	100.0%
อนามัยสิ่งแวดล้อม					3	75.0%	1	25.0%			4	100.0%
การแพทย์บูรณาการ	8	14.8%	11	20.4%	19	35.2%	7	13.0%	9	16.7%	54	100.0%
กายภาพบำบัด	5	45.5%	3	27.3%	1	9.1%	1	9.1%	1	9.1%	11	100.0%
การแพทย์แผนจีน	2	8.7%	4	17.4%	13	56.5%	1	4.3%	3	13.0%	23	100.0%
การแพทย์แผนไทยประยุกต์	1	5.0%	4	20.0%	5	25.0%	5	25.0%	5	25.0%	20	100.0%
รวม	131	17.5%	170	22.7%	237	31.6%	112	14.9%	100	13.3%	750	100.0%

ตารางที่ 12 ปัญหาในการหางานทำของผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน จำแนกสำนักวิชา

สำนักวิชา	ไม่มีปัญหา		มีปัญหา		รวม	
การจัดการ	151	52.8%	135	47.2%	286	100.0%
การจัดการการท่องเที่ยว	52	56.5%	40	43.5%	92	100.0%
การจัดการธุรกิจการบิน	30	41.7%	42	58.3%	72	100.0%
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ	13	52.0%	12	48.0%	25	100.0%
บริหารธุรกิจ	14	37.8%	23	62.2%	37	100.0%
บัญชี	24	82.8%	5	17.2%	29	100.0%
เศรษฐศาสตร์	2	40.0%	3	60.0%	5	100.0%
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	16	61.5%	10	38.5%	26	100.0%
ศิลปศาสตร์	27	48.2%	29	51.8%	56	100.0%
ภาษาอังกฤษ	26	51.0%	25	49.0%	51	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมไทย	1	20.0%	4	80.0%	5	100.0%
นิติศาสตร์	33	50.8%	32	49.2%	65	100.0%
นิติศาสตร์	33	50.8%	32	49.2%	65	100.0%
จีนวิทยา	81	71.7%	32	28.3%	113	100.0%
ภาษาจีนธุรกิจ	32	65.3%	17	34.7%	49	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมจีน	23	71.9%	9	28.1%	32	100.0%
จีนศึกษา	15	83.3%	3	16.7%	18	100.0%
การสอนภาษาจีน (หลักสูตร5ปี)	11	78.6%	3	21.4%	14	100.0%
นวัตกรรมการสังคม	4	44.4%	5	55.6%	9	100.0%
การพัฒนาระหว่างประเทศ	4	44.4%	5	55.6%	9	100.0%
วิทยาศาสตร์	16	88.9%	2	11.1%	18	100.0%
เคมีประยุกต์	4	100.0%			4	100.0%
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	11	91.7%	1	8.3%	12	100.0%
วิศวกรรมวัสดุ	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	47	75.8%	15	24.2%	62	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	9	75.0%	3	25.0%	12	100.0%
เทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ	10	76.9%	3	23.1%	13	100.0%
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ	3	75.0%	1	25.0%	4	100.0%
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	20	80.0%	5	20.0%	25	100.0%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์	5	62.5%	3	37.5%	8	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	19	67.9%	9	32.1%	28	100.0%

สำนักวิชา	ไม่มีปัญหา		มีปัญหา		รวม	
เทคโนโลยีความงาม	6	46.2%	7	53.8%	13	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	13	86.7%	2	13.3%	15	100.0%
อุตสาหกรรมเกษตร	4	50.0%	4	50.0%	8	100.0%
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรฯ			1	100.0%	1	100.0%
เทคโนโลยีการอาหาร	4	57.1%	3	42.9%	7	100.0%
พยาบาลศาสตร์	1	100.0%			1	100.0%
พยาบาลศาสตร์	1	100.0%			1	100.0%
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	34	68.0%	16	32.0%	50	100.0%
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	5	50.0%	5	50.0%	10	100.0%
สาธารณสุขศาสตร์	22	71.0%	9	29.0%	31	100.0%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	4	80.0%	1	20.0%	5	100.0%
อนามัยสิ่งแวดล้อม	3	75.0%	1	25.0%	4	100.0%
การแพทย์บูรณาการ	29	53.7%	25	46.3%	54	100.0%
กายภาพบำบัด	7	63.6%	4	36.4%	11	100.0%
การแพทย์แผนจีน	10	43.5%	13	56.5%	23	100.0%
การแพทย์แผนไทยประยุกต์	12	60.0%	8	40.0%	20	100.0%
รวม	446	59.5%	304	40.5%	750	100.0%

ตารางที่ 13 ปัญหาในการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีปัญหาในการทำงานทำ จำนวนสำนักวิชา

สำนักวิชา	ไม่ทราบแหล่งงาน		ทำงานถูกใจไม่ได้		ต้องสอบจึงไม่ออก สมัคร		ขาดคนสนับสนุน		ขาดคนหรือเงินค่า ประกัน		หน่วยงานไม่ ต้องการ		เงินเดือนน้อย		สอบเข้าทำงาน ไม่ได้		ปัญหาด้านสุขภาพ		ขาดทักษะ ภาษาต่างประเทศ		ขาดทักษะด้าน คอมพิวเตอร์		ขาดประสบการณ์ใน การทำงาน		เกรดเฉลี่ยไม่ถึง เกณฑ์		รวม	
การจัดการ	22	7.6%	78	27.1%	11	3.8%	8	2.8%	6	2.1%	23	8.0%	41	14.2%	14	4.9%	3	1.0%	9	3.1%	6	2.1%	60	20.8%	7	2.4%	288	100.0%
การจัดการการท่องเที่ยว	6	6.4%	25	26.6%	2	2.1%	4	4.3%	1	1.1%	7	7.4%	23	24.5%	2	2.1%	1	1.1%	2	2.1%	1	1.1%	17	18.1%	3	3.2%	94	100.0%
การจัดการธุรกิจการบิน	7	9.1%	25	32.5%	3	3.9%	2	2.6%	2	2.6%	9	11.7%	7	9.1%	2	2.6%	1	1.3%	3	3.9%	2	2.6%	14	18.2%			77	100.0%
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ			4	22.2%							2	11.1%	5	27.8%					1	5.6%	5	27.8%	1	5.6%	18	100.0%		
บริหารธุรกิจ	5	8.9%	14	25.0%	3	5.4%	1	1.8%	1	1.8%	1	1.8%			10	17.9%	1	1.8%	3	5.4%	2	3.6%	14	25.0%	1	1.8%	56	100.0%
บัญชี			2	15.4%	1	7.7%			2	15.4%	2	15.4%	1	7.7%							4	30.8%	1	7.7%	13	100.0%		
เศรษฐศาสตร์	1	16.7%	2	33.3%	1	16.7%									1	16.7%					1	16.7%			6	100.0%		
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	3	12.5%	6	25.0%	1	4.2%	1				2	8.3%	4	16.7%					1	4.2%	5	20.8%	1	4.2%	24	100.0%		
ศิลปศาสตร์	3	4.0%	20	26.7%	5	6.7%	2	2.7%	1	1.3%	4	5.3%	12	16.0%	5	6.7%	2	2.7%	1	1.3%	2	2.7%	16	21.3%	2	2.7%	75	100.0%
ภาษาอังกฤษ	3	4.2%	18	25.4%	4	5.6%	2	2.8%	1	1.4%	4	5.6%	12	16.9%	5	7.0%	2	2.8%			2	2.8%	16	22.5%	2	2.8%	71	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมไทย			2	50.0%	1	25.0%													1	25.0%					4	100.0%		
นิติศาสตร์	7	8.6%	12	14.8%	9	11.1%	6	7.4%	1	1.2%	9	11.1%	4	4.9%	15	18.5%							14	17.3%	4	4.9%	81	100.0%
นิติศาสตร์	7	8.6%	12	14.8%	9	11.1%	6	7.4%	1	1.2%	9	11.1%	4	4.9%	15	18.5%							14	17.3%	4	4.9%	81	100.0%
จีนวิทยา	5	6.8%	24	32.9%	3	4.1%	2	2.7%			7	9.6%	11	15.1%	2	2.7%	2	2.7%	3	4.1%	1	1.4%	11	15.1%	2	2.7%	73	100.0%
ภาษาจีนธุรกิจ	3	8.1%	10	27.0%	2	5.4%	2	5.4%			4	10.8%	5	13.5%	1	2.7%	1	2.7%	3	8.1%	1	2.7%	4	10.8%	1	2.7%	37	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมจีน	1	4.2%	8	33.3%							2	8.3%	4	16.7%	1	4.2%	1	4.2%		0%			6	25.0%	1	4.2%	24	100.0%
จีนศึกษา			3	75.0%									1	25.0%											4	100.0%		
การสอนภาษาจีน (หลักสูตร5ปี)	1	12.5%	3	37.5%	1	12.5%			1	12.5%	1	12.5%									1	12.5%			8	100.0%		
นวัตกรรมสังคม	2	15.4%	4	30.8%							2	15.4%	2	15.4%									3	23.1%			13	100.0%
การพัฒนาระหว่างประเทศ	2	15.4%	4	30.8%							2	15.4%	2	15.4%									3	23.1%			13	100.0%
วิทยาศาสตร์	1	33.3%					1	33.3%	1	33.3%															3	100.0%		
เคมีประยุกต์																									0	100.0%		
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	1	100.0%																							1	100.0%		
วิศวกรรมวัสดุ							1	50.0%	1	50.0%															2	100.0%		
เทคโนโลยีสารสนเทศ	4	13.3%	7	23.3%	2	6.7%					1	3.3%			2	6.7%	1	3.3%			2	6.7%	10	33.3%	1	3.3%	30	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	2	25.0%	2	25.0%	2	25.0%									1	12.5%							1	12.5%			8	100.0%
เทคโนโลยีสถิติวิทยา	1	16.7%	1	16.7%							1	16.7%							1	16.7%	2	33.3%			6	100.0%		
วิทยาการคอมพิวเตอร์																									0	100.0%		
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ			1	50.0%																	1	50.0%			2	100.0%		
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์			2	25.0%									1	12.5%					1	12.5%	3	37.5%	1	12.5%	8	100.0%		
วิศวกรรมซอฟต์แวร์	1	16.7%	1	16.7%											1	16.7%					3	50.0%			6	100.0%		
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	2	10.5%	7	36.8%					1	5.3%	3	15.8%	2	10.5%	1	5.3%	1	5.3%			1	5.3%	1	5.3%	19	100.0%		
เทคโนโลยีความงาม	1	6.3%	6	37.5%					1	6.3%	3	18.8%	1	6.3%	1	6.3%	1	6.3%			1	6.3%	1	6.3%	16	100.0%		
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	1	33.3%	1	33.3%									1	33.3%											3	100.0%		
อุตสาหกรรมเกษตร			2	16.7%	1	8.3%			1	8.3%	4	33.3%									2	16.7%	2	16.7%	12	100.0%		
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรฯ			1	20.0%	1	20.0%							1	20.0%							1	20.0%	1	20.0%	5	100.0%		
เทคโนโลยีการอาหาร			1	14.3%					1	14.3%	3	42.9%									1	14.3%	1	14.3%	7	100.0%		
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	4	12.5%	5	15.6%	2	6.3%	1	3.1%			2	6.3%	4	12.5%	6	18.8%	1	3.1%					7	21.9%			32	100.0%

สำนักวิชา	ไม่ทราบแหล่งงาน		หางานถูกใจไม่ได้		ต้องสอบจึงไม่ยอมยกสมัคร		ขาดคนสนับสนุน		ขาดคนหรือเงินค่าประกัน		หน่วยงานไม่ต้องการ		เงินเดือนน้อย		สอบเข้าทำงานไม่ได้		ปัญหาด้านสุขภาพ		ขาดทักษะภาษาต่างประเทศ		ขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์		ขาดประสบการณ์ในการทำงาน		เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์		รวม			
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	2	18.2%	2	18.2%	1	9.1%	1	9.1%			2	18.2%	1	9.1%			2	18.2%			4	23.5%			2	18.2%			11	100.0%
สาธารณสุขศาสตร์	2	11.8%	3	17.6%	1	5.9%			1	5.9%	2	11.8%	4	23.5%									1	100.0%					4	23.5%
วิชาชีพอนามัยและความปลอดภัย																									1	100.0%			1	100.0%
อนามัยสิ่งแวดล้อม									1	33.3%			1	33.3%			1	33.3%											3	100.0%
การแพทย์บูรณาการ	8	13.6%	11	18.6%			7	11.9%			8	13.6%	6	10.2%	3	5.1%	3	5.1%	4	6.8%					9	15.3%			59	100.0%
กายภาพบำบัด			3	50.0%			1	16.7%					1	16.7%			1	16.7%											6	100.0%
การแพทย์แผนจีน	7	25.9%	3	11.1%			3	11.1%			4	14.8%	1	3.7%	1	3.7%	1	3.7%	2	7.4%					5	18.5%			27	100.0%
การแพทย์แผนไทยประยุกต์	1	3.8%	5	19.2%			3	11.5%			4	15.4%	4	15.4%	2	7.7%	1	3.8%	2	7.7%					4	15.4%			26	100.0%
รวม	58	8.5%	170	24.8%	33	4.8%	27	3.9%	9	1.3%	58	8.5%	87	12.7%	49	7.2%	13	1.9%	18	2.6%	11	1.6%	133	19.4%	19	2.8%	685	100.0%		

ตารางที่ 14 สาขาที่ศึกษาต่อ จำแนกสำนักวิชา

สำนักวิชา	สาขาวิชาเดิม		สาขาวิชาอื่น		รวม	
การจัดการ	28	56.0%	22	44.0%	50	100.0%
การจัดการการท่องเที่ยว	6	54.5%	5	45.5%	11	100.0%
การจัดการธุรกิจการบิน	6	40.0%	9	60.0%	15	100.0%
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ	2	66.7%	1	33.3%	3	100.0%
บริหารธุรกิจ	5	62.5%	3	37.5%	8	100.0%
บัญชี	2	66.7%	1	33.3%	3	100.0%
เศรษฐศาสตร์	3	60.0%	2	40.0%	5	100.0%
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	4	80.0%	1	20.0%	5	100.0%
ศิลปศาสตร์	2	18.2%	9	81.8%	11	100.0%
ภาษาอังกฤษ	1	11.1%	8	88.9%	9	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมไทย	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%
นิติศาสตร์	50	96.2%	2	3.8%	52	100.0%
นิติศาสตร์	50	96.2%	2	3.8%	52	100.0%
จีนวิทยา	4	28.6%	10	71.4%	14	100.0%
ภาษาจีนธุรกิจ	1	12.5%	7	87.5%	8	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมจีน	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%
การสอนภาษาจีน (หลักสูตร5ปี)	2	50.0%	2	50.0%	4	100.0%
นวัตกรรมสังคม	3	42.9%	4	57.1%	7	100.0%
การพัฒนาระหว่างประเทศ	3	42.9%	4	57.1%	7	100.0%
วิทยาศาสตร์	9	69.2%	4	30.8%	13	100.0%
เคมีประยุกต์	2	66.7%	1	33.3%	3	100.0%
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	4	80.0%	1	20.0%	5	100.0%
วิศวกรรมวัสดุ	3	60.0%	2	40.0%	5	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	3	30.0%	7	70.0%	10	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	1	100.0%			1	100.0%
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้าง ภาพเคลื่อนไหว			4	100.0%	4	100.0%
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์			1	100.0%	1	100.0%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	2	28.6%	5	71.4%	7	100.0%
เทคโนโลยีความงาม			2	100.0%	2	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	2	40.0%	3	60.0%	5	100.0%
อุตสาหกรรมเกษตร	8	66.7%	4	33.3%	12	100.0%

สำนักวิชา	สาขาวิชาเดิม		สาขาวิชาอื่น		รวม	
เทคโนโลยีการจัดการ ผลิตผลเกษตรและการบรรจุ	2	50.0%	2		4	100.0%
เทคโนโลยีการอาหาร	6	75.0%	2	25.0%	8	100.0%
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	22.2%	7	77.8%	9	100.0%
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ			1	100.0%	1	100.0%
สาธารณสุขศาสตร์	1	20.0%	4	80.0%	5	100.0%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย			1	100.0%	1	100.0%
อนามัยสิ่งแวดล้อม	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%
การแพทย์บูรณาการ	7	46.7%	8	53.3%	15	100.0%
กายภาพบำบัด	4	66.7%	2	33.3%	6	100.0%
การแพทย์แผนจีน	3	100.0%		.0%	3	100.0%
การแพทย์แผนไทยประยุกต์			6	100.0%	6	100.0%
รวม	118	59.0%	82	41.0%	200	100.0%

ตารางที่ 15 สถาบันที่ศึกษาต่อ จำแนกสำนักวิชา

สำนักวิชา	รัฐบาล		เอกชน		ต่างประเทศ		รวม	
การจัดการ	25	50.0%	8	16.0%	17	34.0%	50	100.0%
การจัดการการท่องเที่ยว	5	45.5%	3	27.3%	3	27.3%	11	100.0%
การจัดการธุรกิจการบิน	7	46.7%	4	26.7%	4	26.7%	15	100.0%
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%	3	100.0%
บริหารธุรกิจ	2	25.0%			6	75.0%	8	100.0%
บัญชี	1	33.3%			2	66.7%	3	100.0%
เศรษฐศาสตร์	4	80.0%			1	20.0%	5	100.0%
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	5	100.0%					5	100.0%
ศิลปศาสตร์	7	63.6%	1	9.1%	3	27.3%	11	100.0%
ภาษาอังกฤษ	6	66.7%			3	33.3%	9	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมไทย	1	50.0%	1	50.0%			2	100.0%
นิติศาสตร์	48	94.1%	2	3.9%	1	2.0%	51	100.0%
นิติศาสตร์	48	94.1%	2	3.9%	1	2.0%	51	100.0%
จีนวิทยา	3	21.4%			11	78.6%	14	100.0%
ภาษาจีนธุรกิจ	1	12.5%			7	87.5%	8	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมจีน	1	50.0%			1	50.0%	2	100.0%
การสอนภาษาจีน (หลักสูตร5ปี)	1	25.0%			3	75.0%	4	100.0%
นวัตกรรมสังคม	6	85.7%			1	14.3%	7	100.0%
การพัฒนาระหว่างประเทศ	6	85.7%			1	14.3%	7	100.0%
วิทยาศาสตร์	8	61.5%			5	38.5%	13	100.0%
เคมีประยุกต์	2	66.7%			1	33.3%	3	100.0%
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	3	60.0%			2	40.0%	5	100.0%
วิศวกรรมวัสดุ	3	60.0%			2		5	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	6	60.0%	1	10.0%	3	30.0%	10	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	1	100.0%					1	100.0%
เทคโนโลยีมีัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว	2	50.0%	1	25.0%	1	25.0%	4	100.0%
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ	2	100.0%					2	100.0%
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	1	100.0%					1	100.0%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์					2	100.0%	2	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	4	57.1%	1	14.3%	2	28.6%	7	100.0%
เทคโนโลยีความงาม	1	50.0%	1	50.0%			2	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	3	60.0%			2	40.0%	5	100.0%
อุตสาหกรรมเกษตร	9	75.0%	1	8.3%	2	16.7%	12	100.0%
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ	4	100.0%					4	100.0%
เทคโนโลยีการอาหาร	5	62.5%	1	12.5%	2	25.0%	8	100.0%
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	5	55.6%	1	11.1%	3	33.3%	9	100.0%

สำนักวิชา	รัฐบาล		เอกชน		ต่างประเทศ		รวม	
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ			1	100.0%			1	100.0%
สาธารณสุขศาสตร์	3	60.0%			2	40.0%	5	100.0%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1	100.0%					1	100.0%
อนามัยสิ่งแวดล้อม	1	50.0%			1	50.0%	2	100.0%
การแพทย์บูรณาการ	9	60.0%	1	6.7%	5	33.3%	15	100.0%
กายภาพบำบัด	4	66.7%			2	33.3%	6	100.0%
การแพทย์แผนจีน	1	33.3%			2	66.7%	3	100.0%
การแพทย์แผนไทยประยุกต์	4	66.7%	1	16.7%	1	16.7%	6	100.0%
แพทยศาสตร์	1	100.0%					1	100.0%
แพทยศาสตร์	1	100.0%					1	100.0%
รวม	131	65.5%	16	8.0%	53	26.5%	200	100.0%

ตารางที่ 16 หลักสูตรที่เอื้อประโยชน์ในการทำงาน จำแนกสำนักวิชา

สำนักวิชา	ภาษาอังกฤษ		คอมพิวเตอร์		บัญชี		การใช้อินเทอร์เน็ต		การฝึกปฏิบัติ		เทคนิควิจัย		ภาษาจีน		ภาษาอาเซียน		รวม	
การจัดการ	333	16.2%	355	17.3%	205	10.0%	191	9.3%	539	26.3%	116	5.7%	209	10.2%	104	5.1%	2052	100.0%
การจัดการการท่องเที่ยว	94	16.1%	95	16.2%	51	8.7%	53	9.1%	150	25.6%	29	5.0%	70	12.0%	43	7.4%	585	100.0%
การจัดการธุรกิจการบิน	83	19.4%	65	15.2%	33	7.7%	37	8.6%	120	28.0%	29	6.8%	44	10.3%	17	4.0%	428	100.0%
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ	24	13.9%	34	19.7%	11	6.4%	17	9.8%	42	24.3%	9	5.2%	21	12.1%	15	8.7%	173	100.0%
บริหารธุรกิจ	39	14.4%	46	17.0%	31	11.5%	24	8.9%	71	26.3%	25	9.3%	24	8.9%	10	3.7%	270	100.0%
บัญชี	40	15.3%	54	20.6%	50	19.1%	28	10.7%	61	23.3%	4	1.5%	15	5.7%	10	3.8%	262	100.0%
เศรษฐศาสตร์	11	16.9%	12	18.5%	9	13.8%	4	6.2%	16	24.6%	6	9.2%	6	9.2%	1	1.5%	65	100.0%
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	42	15.6%	49	18.2%	20	7.4%	28	10.4%	79	29.4%	14	5.2%	29	10.8%	8	3.0%	269	100.0%
ศิลปศาสตร์	60	12.3%	108	22.2%	52	10.7%	49	10.1%	112	23.0%	24	4.9%	49	10.1%	33	6.8%	487	100.0%
ภาษาอังกฤษ	55	11.9%	106	22.8%	49	10.6%	44	9.5%	108	23.3%	23	5.0%	48	10.3%	31	6.7%	464	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมไทย	5	21.7%	2	8.7%	3	13.0%	5	21.7%	4	17.4%	1	4.3%	1	4.3%	2	8.7%	23	100.0%
นิติศาสตร์	80	20.5%	58	14.8%	22	5.6%	38	9.7%	122	31.2%	27	6.9%	22	5.6%	22	5.6%	391	100.0%
นิติศาสตร์	80	20.5%	58	14.8%	22	5.6%	38	9.7%	122	31.2%	27	6.9%	22	5.6%	22	5.6%	391	100.0%
จีนวิทยา	170	14.9%	202	17.7%	108	9.4%	108	9.4%	267	23.3%	71	6.2%	147	12.8%	71	6.2%	1144	100.0%
ภาษาจีนธุรกิจ	80	15.8%	84	16.6%	51	10.1%	52	10.3%	111	21.9%	26	5.1%	68	13.4%	35	6.9%	507	100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมจีน	33	11.9%	55	19.8%	37	13.3%	21	7.6%	72	25.9%	12	4.3%	34	12.2%	14	5.0%	278	100.0%
จีนศึกษา	22	19.8%	17	15.3%	11	9.9%	8	7.2%	30	27.0%	4	3.6%	14	12.6%	5	4.5%	111	100.0%
การสอนภาษาจีน (หลักสูตร5ปี)	35	14.1%	46	18.5%	9	3.6%	27	10.9%	54	21.8%	29	11.7%	31	12.5%	17	6.9%	248	100.0%
นวัตกรรมสังคม	13	14.0%	20	21.5%	6	6.5%	8	8.6%	22	23.7%	11	11.8%	8	8.6%	5	5.4%	93	100.0%
การพัฒนาระหว่างประเทศ	13	14.0%	20	21.5%	6	6.5%	8	8.6%	22	23.7%	11	11.8%	8	8.6%	5	5.4%	93	100.0%
วิทยาศาสตร์	37	15.4%	33	13.8%	17	7.1%	13	5.4%	55	22.9%	51	21.3%	21	8.8%	13	5.4%	240	100.0%
เคมีประยุกต์	11	13.4%	11	13.4%	7	8.5%	4	4.9%	19	23.2%	18	22.0%	7	8.5%	5	6.1%	82	100.0%
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	19	16.1%	16	13.6%	8	6.8%	8	6.8%	23	19.5%	24	20.3%	12	10.2%	8	6.8%	118	100.0%
วิศวกรรมวัสดุ	7	17.5%	6	15.0%	2	5.0%	1	2.5%	13	32.5%	9	22.5%	2	5.0%		.0%	40	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	93	16.4%	157	27.7%	27	4.8%	47	8.3%	155	27.4%	51	9.0%	23	4.1%	13	2.3%	566	100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	14	17.5%	21	26.3%	2	2.5%	6	7.5%	22	27.5%	8	10.0%	3	3.8%	4	5.0%	80	100.0%
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย	13	15.3%	24	28.2%	3	3.5%	6	7.1%	26	30.6%	9	10.6%	2	2.4%	2	2.4%	85	100.0%
วิทยาการคอมพิวเตอร์	3	16.7%	6	33.3%	1	5.6%	2	11.1%	5	27.8%	1	5.6%					18	100.0%
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ	11	13.6%	25	30.9%	4	4.9%	8	9.9%	21	25.9%	7	8.6%	5	6.2%			81	100.0%
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	31	17.4%	50	28.1%	9	5.1%	17	9.6%	46	25.8%	16	9.0%	6	3.4%	3	1.7%	178	100.0%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์	21	16.9%	31	25.0%	8	6.5%	8	6.5%	35	28.2%	10	8.1%	7	5.6%	4	3.2%	124	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	47	18.1%	35	13.5%	24	9.3%	24	9.3%	64	24.7%	43	16.6%	17	6.6%	5	1.9%	259	100.0%

สำนักวิชา	ภาษาอังกฤษ		คอมพิวเตอร์		บัญชี		การใช้อินเทอร์เน็ต		การฝึกปฏิบัติ		เทคนิควิจัย		ภาษาจีน		ภาษาอาเซียน		รวม	
เทคโนโลยีความงาม	17	18.1%	14	14.9%	7	7.4%	7	7.4%	26	27.7%	14	14.9%	6	6.4%	3	3.2%	94	100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	30	18.2%	21	12.7%	17	10.3%	17	10.3%	38	23.0%	29	17.6%	11	6.7%	2	1.2%	165	100.0%
อุตสาหกรรมเกษตร	22	15.3%	16	11.1%	14	9.7%	8	5.6%	41	28.5%	26	18.1%	8	5.6%	9	6.3%	144	100.0%
เทคโนโลยีการจัดการ ผลิตผลเกษตรและการบรรจุ	4	11.4%	5	14.3%	3	8.6%	4	11.4%	7	20.0%	6	17.1%	3	8.6%	3	8.6%	35	100.0%
เทคโนโลยีการอาหาร	18	16.5%	11	10.1%	11	10.1%	4	3.7%	34	31.2%	20	18.3%	5	4.6%	6	5.5%	109	100.0%
พยาบาลศาสตร์	75	27.8%	40	14.8%	6	2.2%	22	8.1%	74	27.4%	24	8.9%	24	8.9%	5	1.9%	270	100.0%
พยาบาลศาสตร์	75	27.8%	40	14.8%	6	2.2%	22	8.1%	74	27.4%	24	8.9%	24	8.9%	5	1.9%	270	100.0%
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	61	14.6%	76	18.2%	38	9.1%	33	7.9%	106	25.4%	63	15.1%	26	6.2%	14	3.4%	417	100.0%
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	8	10.8%	13	17.6%	9	12.2%	5	6.8%	25	33.8%	6	8.1%	5	6.8%	3	4.1%	74	100.0%
สาธารณสุขศาสตร์	28	14.2%	35	17.8%	15	7.6%	18	9.1%	47	23.9%	39	19.8%	11	5.6%	4	2.0%	197	100.0%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	18	17.0%	21	19.8%	9	8.5%	8	7.5%	26	24.5%	11	10.4%	7	6.6%	6	5.7%	106	100.0%
อนามัยสิ่งแวดล้อม	7	17.5%	7	17.5%	5	12.5%	2	5.0%	8	20.0%	7	17.5%	3	7.5%	1	2.5%	40	100.0%
การแพทย์บูรณาการ	70	16.2%	58	13.5%	40	9.3%	32	7.4%	111	25.8%	57	13.2%	47	10.9%	16	3.7%	431	100.0%
กายภาพบำบัด	20	19.0%	13	12.4%	8	7.6%	11	10.5%	26	24.8%	14	13.3%	9	8.6%	4	3.8%	105	100.0%
การแพทย์แผนจีน	24	14.0%	21	12.3%	17	9.9%	11	6.4%	48	28.1%	26	15.2%	21	12.3%	3	1.8%	171	100.0%
การแพทย์แผนไทยประยุกต์	26	16.8%	24	15.5%	15	9.7%	10	6.5%	37	23.9%	17	11.0%	17	11.0%	9	5.8%	155	100.0%
ทันตแพทยศาสตร์	16	45.7%	2	5.7%	0	.0%	1	2.9%	7	20.0%	5	14.3%	2	5.7%	2	5.7%	35	100.0%
ทันตแพทยศาสตร์	16	45.7%	2	5.7%	0	.0%	1	2.9%	7	20.0%	5	14.3%	2	5.7%	2	5.7%	35	100.0%
แพทยศาสตร์	9	22.5%	4	10.0%	2	5.0%	5	12.5%	14	35.0%	3	7.5%	2	5.0%	1	2.5%	40	100.0%
แพทยศาสตร์	9	22.5%	4	10.0%	2	5.0%	5	12.5%	14	35.0%	3	7.5%	2	5.0%	1	2.5%	40	100.0%
รวม	1,086	16.5%	1,164	17.7%	561	8.5%	579	8.8%	1,689	25.7%	572	8.7%	605	9.2%	313	4.8%	6,569	100.0%

ภาษาอาเซียน คือ ภาษาราชการที่ใช้ในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย ภาษาราชการคือ บาฮาซา อินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ภาษาราชการคือ ภาษามลายู ประเทศฟิลิปปินส์ ภาษาราชการคือ ภาษาฟิลิปปินส์ เป็นต้น

ตารางที่ 17 ช่องทางในการรับทราบข่าวสารของมหาวิทยาลัย

สำนักวิชา	เว็บไซต์มหาวิทยาลัย	เว็บไซต์สำนักวิชา	MFUconnect	MFU Today	Facebook สมาชิก ศิษย์เก่า	Global MFU	You tube มหาวิทยาลัย	Twitter มหาวิทยาลัย	อีเมลมหาวิทยาลัย	บุคลากรมหาวิทยาลัย	โทรศัพท์ มหาวิทยาลัย	อินเทอร์เน็ต/สื่อ ออนไลน์ทั่วไป	สื่อโทรทัศน์/วิทยุ	สื่อสิ่งพิมพ์	รวม
การจัดการ	248 15.1%	48 2.9%	406 24.7%	116 7.1%	64 3.9%	69 4.2%	4 0.2%	13 0.8%	146 8.9%	148 9.0%	11 0.7%	359 21.9%	1 0.1%	4 0.49%	1641 100.0%
การจัดการท่องเที่ยว	75 15.9%	19 4.0%	114 24.2%	33 7.0%	24 5.1%	18 3.8%	2 0.4%	2 0.4%	44 9.3%	21 4.5%	1 0.2%	116 24.6%		1 0.42%	471 100.0%
การจัดการธุรกิจการบิน	48 18.8%	9 2.8%	80 24.6%	20 6.2%	13 4.0%	16 4.9%	1 0.3%	2 0.6%	26 8.0%	31 9.5%	1 0.3%	78 24.0%			325 100.0%
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ	22 16.4%	2 1.5%	33 24.6%	10 7.5%	2 1.5%	5 3.7%			13 9.7%	22 16.4%		25 18.7%			134 100.0%
บริหารธุรกิจ	27 12.2%	9 4.1%	49 22.2%	14 6.3%	6 2.7%	8 3.6%		2 0.9%	30 13.6%	21 9.5%	1 0.5%	52 23.5%		1 0.9%	221 100.0%
บัญชี	26 12.8%	3 1.5%	54 26.6%	14 6.9%	5 2.5%	8 3.9%	1 0.5%	5 2.5%	16 7.9%	27 13.3%	8 3.9%	33 16.3%	1 0.5%	1 1.0%	203 100.0%
เศรษฐศาสตร์	5 8.8%		14 24.6%	5 8.8%	5 8.8%				4 7.0%	12 21.1%		12 21.1%			57 100.0%
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	45 19.6%	6 2.6%	62 27.0%	20 8.7%	9 3.9%	14 6.1%		2 0.9%	13 5.7%	14 6.1%		43 18.7%		1 0.9%	230 100.0%
ศิลปศาสตร์	48 11.7%	24 5.9%	79 19.3%	31 7.6%	8 2.0%	20 4.9%	2 0.5%	1 0.2%	65 15.9%	46 11.2%	3 0.7%	72 17.6%	4 1.0%	3 1.5%	409 100.0%
ภาษาลังกา	43 11.1%	21 5.4%	76 19.5%	30 7.7%	8 2.1%	16 4.1%	2 0.5%	1 0.3%	62 15.9%	46 11.8%	3 0.8%	71 18.3%	4 1.0%	3 1.5%	389 100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมไทย	5 25.0%	3 15.0%	3 15.0%	1 5.0%		4 20.0%			3 15.0%			1 5.0%			20 100.0%
นิติศาสตร์	49 13.6%	50 13.9%	106 29.4%	28 7.8%	14 3.9%	16 4.4%			17 4.7%	11 3.0%	2 0.6%	66 18.3%		1 0.6%	361 100.0%
นิติศาสตร์	49 13.6%	50 13.9%	106 29.4%	28 7.8%	14 3.9%	16 4.4%			17 4.7%	11 3.0%	2 0.6%	66 18.3%		1 0.6%	361 100.0%
จีนวิทยา	145 15.4%	76 8.1%	233 24.7%	74 7.8%	41 4.3%	38 4.0%	5 0.5%	9 1.0%	107 11.3%	47 5.0%	3 0.3%	153 16.2%	3 0.3%	5 1.1%	944 100.0%
ภาษาจีนธุรกิจ	57 15.2%	25 6.6%	96 25.5%	29 7.7%	19 5.1%	16 4.3%		4 1.1%	45 12.0%	14 3.7%	3 0.8%	68 18.1%			376 100.0%
ภาษาและวัฒนธรรมจีน	31 13.4%	19 8.2%	53 22.9%	18 7.8%	8 3.5%	11 4.8%	2 0.9%	1 0.4%	33 14.3%	10 4.3%		41 17.7%	2 0.9%	1 0.9%	231 100.0%
จีนศึกษา	14 14.9%	11 11.7%	23 24.5%	7 7.4%	2 2.1%	4 4.3%			11 11.7%	10 10.6%		12 12.8%			94 100.0%
การสอนภาษาจีน (หลักสูตรวีซี)	43 17.7%	21 8.6%	61 25.1%	20 8.2%	12 4.9%	7 2.9%	3 1.2%	4 1.6%	18 7.4%	13 5.3%		32 13.2%	1 0.4%	4 3.3%	243 100.0%
นวัตกรรมการสังคม	6 9.4%	9 14.1%	15 23.4%	4 6.3%	2 3.1%	5 7.8%			4 6.3%	4 6.3%	1 1.6%	14 21.9%			64 100.0%
การพัฒนาระหว่างประเทศ	6 9.4%	9 14.1%	15 23.4%	4 6.3%	2 3.1%	5 7.8%			4 6.3%	4 6.3%	1 1.6%	14 21.9%			64 100.0%
วิทยาศาสตร์	28 16.0%	21 12.0%	34 19.4%	8 4.6%	2 1.1%	1 0.6%		1 0.6%	25 14.3%	25 14.3%	0 0.0%	30 17.1%			175 100.0%
เคมีประยุกต์	10 21.3%	5 10.6%	10 21.3%	2 4.3%				1 2.1%	6 12.8%	4 8.5%		9 19.1%			47 100.0%
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	14 15.4%	13 14.3%	16 17.6%	5 5.5%					13 14.3%	14 15.4%		16 17.6%			91 100.0%
วิศวกรรมวัสดุ	4 10.8%	3 8.1%	8 21.6%	1 2.7%	2 5.4%	1 2.7%			6 16.2%	7 18.9%		5 13.5%			37 100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	73 13.6%	26 4.9%	123 22.9%	40 7.5%	26 4.9%	33 6.2%		2 0.4%	47 8.8%	67 12.5%	2 0.4%	94 17.5%	1 0.2%	1 0.4%	536 100.0%
เทคโนโลยีสารสนเทศ	15 15.6%	3 3.1%	21 21.9%	8 8.3%	5 5.2%	6 6.3%			10 10.4%	5 5.2%		21 21.9%		1 2.1%	96 100.0%
เทคโนโลยีโลจิสติกส์	9 10.8%	4 4.8%	25 30.1%	8 9.6%	1 1.2%	6 7.2%			7 8.4%	10 12.0%		13 15.7%			83 100.0%
วิทยาการคอมพิวเตอร์	2 12.5%	1 6.3%	3 18.8%	1 6.3%					2 12.5%	4 25.0%		1 6.3%			16 100.0%
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ	10 12.5%	3 3.8%	13 16.3%	6 7.5%	5 6.3%	4 5.0%		1 1.3%	11 13.8%	12 15.0%	1 1.3%	14 17.5%			80 100.0%
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	23 15.2%	9 6.0%	33 21.9%	11 7.3%	7 4.6%	6 4.0%			10 6.6%	23 15.2%	1 0.7%	27 17.9%	1 0.7%		151 100.0%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์	14 12.7%	6 5.5%	28 25.5%	6 5.5%	8 7.3%	9 8.2%		1 0.9%	7 6.4%	13 11.8%		18 16.4%			110 100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	27 12.3%	22 10.0%	49 22.3%	15 6.8%	9 4.1%	7 3.2%			24 10.9%	19 8.6%	1 0.5%	45 20.5%		1 0.9%	220 100.0%
เทคโนโลยีความงาม	11 13.6%	4 4.9%	20 24.7%	4 4.9%	3 3.7%	2 2.5%			11 13.6%	11 13.6%		15 18.5%			81 100.0%
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	16 11.5%	18 12.9%	29 20.9%	11 7.9%	6 4.3%	5 3.6%			13 9.4%	8 5.8%	1 0.7%	30 21.6%		1 1.4%	139 100.0%
อุตสาหกรรมเกษตร	26 14.5%	21 11.7%	35 19.6%	12 6.7%	8 4.5%	7 3.9%	1 0.6%	2 1.1%	23 12.8%	14 7.8%	1 0.6%	26 14.5%	1 0.6%	1 1.1%	179 100.0%
เทคโนโลยีการจัดการ ผลิตภัณฑ์และการบรรจุ	4 10.8%	5 13.5%	7 18.9%	3 8.1%	4 10.8%	2 5.4%			2 5.4%	5 13.5%		4 10.8%	1 2.7%		37 100.0%
เทคโนโลยีการอาหาร	22 15.5%	16 11.3%	28 19.7%	9 6.3%	4 2.8%	5 3.5%	1 0.7%	2 1.4%	21 14.8%	9 6.3%	1 0.7%	22 15.5%		1 1.4%	142 100.0%
พยาบาลศาสตร์	56 17.2%	37 11.4%	68 20.9%	19 5.8%	16 4.9%	7 2.2%	1 0.3%	0 0.0%	26 8.0%	47 14.5%	1 0.3%	47 14.5%			325 100.0%
พยาบาลศาสตร์	56 17.2%	37 11.4%	68 20.9%	19 5.8%	16 4.9%	7 2.2%	1 0.3%		26 8.0%	47 14.5%	1 0.3%	47 14.5%			325 100.0%
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	79 16.9%	27 5.8%	97 20.8%	34 7.3%	15 3.2%	11 2.4%	1 0.2%	3 0.6%	47 10.1%	52 11.1%	1 0.2%	90 19.3%	2 0.4%	4 1.7%	467 100.0%
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	17 23.0%	4 5.4%	13 17.6%	9 12.2%	2 2.7%				5 6.8%	8 10.8%		16 21.6%			74 100.0%
สาธารณสุขศาสตร์	37 16.2%	12 5.2%	49 21.4%	15 6.6%	8 3.5%	7 3.1%	1 0.4%	3 1.3%	31 13.5%	19 8.3%	1 0.4%	41 17.9%	1 0.4%	2 1.7%	229 100.0%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	17 14.5%	6 5.1%	27 23.1%	6 5.1%	4 3.4%	3 2.6%			6 5.1%	19 16.2%		24 20.5%	1 0.9%	2 3.4%	117 100.0%

สำนักวิชา	เว็บไซต์มหาวิทยาลัย		เว็บไซต์สำนักวิชา		MFUconnect		MFU Today		Facebook สยามคิตยภัณฑ์		Global MFU	You tube มหาวิทยาลัย	Twitter มหาวิทยาลัย	อีเมลมหาวิทยาลัย	บุคลากรมหาวิทยาลัย	โทรศัพท์มหาวิทยาลัย	อินเทอร์เน็ต/สื่อออนไลน์ทั่วไป	สื่อโทรทัศน์/วิทยุ	สื่อสิ่งพิมพ์	รวม										
อนามัยสิ่งแวดล้อม	8	17.0%	5	10.6%	8	17.0%	4	8.5%	1	2.1%	1	2.1%			5	10.6%	6	12.8%		9	19.1%	47	100.0%							
การแพทย์บูรณาการ	59	14.2%	18	4.3%	88	21.2%	22	5.3%	18	4.3%	7	1.7%	1	.2%	4	1.0%	42	10.1%	59	14.2%	1	.2%	87	21.0%	1	.2%	4	1.9%	415	100.0%
กายภาพบำบัด	19	16.8%	5	4.4%	23	20.4%	6	5.3%	5	4.4%	1	.9%			11	9.7%	14	12.4%		25	22.1%		2	3.5%	113	100.0%				
การแพทย์แผนจีน	24	15.8%	8	5.3%	32	21.1%	6	3.9%	5	3.3%				3	2.0%	15	9.9%	24	15.8%	1	.7%	34	22.4%			152	100.0%			
การแพทย์แผนไทยประยุกต์	16	10.7%	5	3.3%	33	22.0%	10	6.7%	8	5.3%	6	4.0%	1	.7%	1	.7%	16	10.7%	21	14.0%		28	18.7%	1	.7%	2	2.7%	150	100.0%	
แพทยศาสตร์	6	13.6%	2	4.5%	10	22.7%	2	4.5%	3	6.8%	2	4.5%			5	11.4%	10	22.7%		3	6.8%	1	2.3%	44	100.0%					
แพทยศาสตร์	6	13.6%	2	4.5%	10	22.7%	2	4.5%	3	6.8%	2	4.5%			5	11.4%	10	22.7%		3	6.8%	1	2.3%	44	100.0%					
รวม	850	14.7%	381	6.6%	1,343	23.2%	405	7.0%	226	3.9%	223	3.9%	15	.3%	35	.6%	578	10.0%	549	9.5%	27	.5%	1,086	18.8%	14	.2%	24	.8%	5,780	100.0%

ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ